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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ครั้งท่ี ๙ / ๒๕๕๙2

วันศุกรท่ี ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๔ อาคารอนุสรณ ๑๐๐ ปการฝกหัดครูไทย4

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
............................................................... ..........................6

ผูมาประชุม
๑. นายมีชัย  ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัย
๒. นายถนอม  อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
๓. รองศาสตราจารยคมเพชร  ฉัตรศุภกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๔. ศาสตราจารยจํานงค  อดิวัฒนสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๕. นายดุสิต  เจริญควนิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๖. รองศาสตราจารยทองหลอ  วงษอินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๗. รองศาสตราจารยเปรื่อง  กิจรัตนภร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๘. นายผดุงชาติ  สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๙. ศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

๑๐. นายสมศักดิ์  สุโมตยกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๑๑. นายไพรัช  อรรถกามานนท ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
๑๒. รองศาสตราจารยพงศ  หรดาล อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
๑๓. อาจารยขจิตพรรณ  อมรปาน ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ/กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
๑๔. ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย  วิริยะวัฒนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๕. อาจารยมณฑล  จันทรแจมใส กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๖. รองศาสตราจารยสุพจน  แสงเงิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๗. ผูชวยศาสตราจารยณรงคศักดิ์  จักรกรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
๑๘. รองศาสตราจารยทิวัตถ  มณีโชติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๑๙. อาจารยชินะทัตร  นาคะสิงห กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๒๐. อาจารยนภพร  เชื้อขํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๒๑. รองศาสตราจารยวิชัย  แหวนเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
๒๒. อาจารยจุไร  วรศักดิ์โยธิน รองอธิการบด/ีเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูลาประชุม



๒

๑. ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ  เครืองาม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๒. นายเสถียร  เศรษฐสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยกัลยา  แสงเรือง รองอธิการบดี
๒. รองศาสตราจารยเพียงพบ  มนตนวลปรางค รองอธิการบดี
๓. ผูชวยศาสตราจารยธีระศักดิ์  อาภาวัฒนาสกุล รองอธิการบดี
๔. ผูชวยศาสตราจารยเดช  บุญประจักษ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๕. อาจารยชินวงศ  ศรีงาม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๖. ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี  ไสยวรรณ คณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครู
๗. อาจารยสถาพร  ปกปอง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๘. อาจารยประวิทย  ขาวปลื้ม ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๙. นายสมชาย  ทองพันธอยู ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยอรรถพล   ปอมสถิต ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
๑๑. อาจารยธงชัย  ทองอยู ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๒. นางสาวชัชชมน  ประดิษฐการ ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
๑๓. นางจันทา  สมตน ท่ีปรึกษาดานแผนและงบประมาณ
๑๔. นางสาวกาญฒิมาภรณ  ชินบดี นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน
๑๕. นางสาววันวิสา  วิศาลนิตย นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน
๑๖. นางอรัญญา   รัตนสมบูรณ พนักงานธุรการ ส.๓ กองบริหารงานบุคคล
๑๗. นางสาวสรอยทอง  เมณฑกูล นิติกร
๑๘. นางสาวฐิติภรณ พงษประเสริฐ นิติกร
๑๙ นางสาววิลาสินี  สมอารยพงศ นิติกร
๒๐. นายวิทู  โชติรัตน นิติกร
๒๑. ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย  รักชาติ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๒๒. นางสาวสมจิตร  ดวงจันทร เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
๒๓. นางลภัสรดา  นาคพริก เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.2

นายมีชัย  ฤชุพันธุ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กลาวเปดการประชุมและ4

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมท่ีกําหนด สรุปไดดังนี้
6

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานหรือเลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบ
๑.๑ มอบเกียรติคุณบัตร8



๓

อาจารยจุไร  วรศักดิ์โยธิน รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยรอง
ศาสตราจารยวิชัย  แหวนเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําไดครบวาระจากการ2

เกษียณอายุราชการ ๖๕ ป และมีผูบริหาร บุคลากรสายวิชาการ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ท่ีไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  และไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติจากหนวยงานภายนอก4

ไดแก
๑) ผูบริหารท่ีไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติจากหนวยงานภายนอก ไดแก อาจารยประวิทย6

ขาวปลื้ม ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม และอาจารยประจําสาขาวิชาดนตรีไทย  คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ไดรับรางวัล  โลสามศร  ผู ท่ี มีผลงานโดดเดนทางดานศิลปะและวัฒนธรรม จาก8

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ ๓๘ ป
๒) บุคลากรท่ีไดรับอนุมัติแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ10

๒.๑) ระดับรองศาสตราจารย จํานวน ๑ ราย  ไดแก รองศาสตราจารยศุภวรรณ
เล็กวิไล ขาราชการ  สังกัดวิทยาลัยการฝกหัดครู  สาขาวิชาการศึกษา12

๒.๒) ระดับผูชวยศาสตราจารย  จํานวน ๕ ราย  ไดแก
(๑) ผูชวยศาสตราจารยพรสิน  สุภวาลย ขาราชการ สังกัดคณะ14

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติ
(๒) ผูชวยศาสตราจารยธนัท  อาจสีนาค  ขาราชการ  สังกัดคณะ16

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
(๓) ผูชวยศาสตราจารยมณฑล  จันทรแจมใส  ขาราชการ  สังกัด18

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
(๔) ผูชวยศาสตราจารยศศิธร  คนทน ขาราชการ สังกัดคณะ20

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส
(๕) ผูชวยศาสตราจารยศุภลักษณ  ใจเรือง ขาราชการ สังกัดคณะ22

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
๓) นักศึกษาท่ีไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติจากหนวยงานภายนอก ไดแก24

๓.๑) นักศึกษาวิทยาลัยการฝกหัดครู  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา นายชาญชัย
ธนารัตน ไดรับรางวัลเยาวชนดีเดนประกายเพชร  ดานคุณธรรมและจริยธรรม  เยาวชนดีเดนกรุงเทพมหานคร26

๓.๒)  นักศึกษาวิทยาลัยการฝกหัดครู  สาขาวิชาสังคมศึกษา  นายปริญญา
ทาโพธิ์ ไดรับคัดเลือกเปนเยาวชนคนเกง  รุนท่ี ๗/๒๕๕๘ ในโครงการดวยรักและหวงใยในพระบรมราชูปถัมภ28

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ไดรับพระราชทานพระราชวโรกาสเขาเฝาฯ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  รับพระราชทานเข็มเยาวชนคนเกง และไดรับคัดเลือกเปนนักศึกษารางวัล30

ชมเชยพระราชทาน  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง รายชื่อนักเรียน
นักศึกษา  และสถานศึกษาท่ีไดรับรางวัลชมเชยในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัล32



๔

พระราชทาน  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ ลง  ณ  วันท่ี ๒๗ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมี  อาจารยพิชาติ
แกวพวง  เปนอาจารยท่ีปรึกษา2

๓.๓) นักศึกษาวิทยาลัยการฝกหัดครูไดรับรางวัลชมเชย เขารวมประกวด
การแสดงนาฏศิลปอนุรักษระบํามาตรฐาน  ระบําเบ็ดเตล็ด  นาฏศิลปพ้ืนบานอีสาน  (เซิ้ง)  ชุด “ระบําอยุธยา”4

เพ่ือสืบสานและสงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย ณ  ศูนยการคาเดอะพาชิโอ มอลล  ลาดกระบัง ดังนี้
(๑) นางสาววิภาพรรณ ศรีประจันทร6

(๒) นางสาววาสนา ภูมิคอนสาร
(๓) นางสาวออละภาพร จันทรดํา8

(๔) นางสาวจตุพร อดทน
(๕) นางสาวฐิติมา  ตุรงคเรือง10

(๖) นางสาวดวงหทัย  เดือนสมร
(๗) นายนพดล จอมศรี12

(๘) นายสาธิต เพ็งอราม
(๙) นายนิพัทธ เพ็ชรคง14

(๑๐) นายสุรชาติ ดีปาวี
16

โดยมีอาจารยผูควบคุมและฝกซอมการแสดง  ดังนี้ ๑) วาท่ีรอยตรีหญิง ชัชญาภา  วัฒนธรรม ๒) ผูชวยศาสตราจารย
บุญศิริ  นิยมทัศน ๓) อาจารยพิมพิกา  มหามาตย18

จึงเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยมอบเกียรติคุณบัตรแกบุคคลดังกลาว จากนั้นนายกสภา
มหาวิทยาลัยไดกลาวแสดงความยินดีความวา ในนามของสภามหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับรอง20

ศาสตราจารยวิชัย  แหวนเพชร ในโอกาสเกษียณอายุราชการและพนวาระการดํารงตําแหนงกรรมการ
มหาวิทยาลัยท่ีติดตอกันมา ๒ สมัย และขอขอบคุณท่ีไดรวมงานกันมาไดดวยดี ไดชวยเหลืองานมหาวิทยาลัย22

อยางมาก ท้ังในการประชุมและดูแลปญหาตางๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งเพ่ือไปศึกษาและใหคําแนะนําตอ
สภามหาวิทยาลัย ขออํานวยพรใหสุขภาพแข็งแรง มีความสุข ความสงบ คิดอะไรในสิ่งท่ีดีงามก็ขอใหสมความ24

ปรารถนา เปนท่ีนับหนาถือตาของสังคมตลอดไป สําหรับผูบริหารท่ีไดรับการยกยองและคณาจารยท่ีไดรับแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ สภามหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณท่ีรวมมือรวมใจในการทํา26

ผลงานทางวิชาการเพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการ เปนไปตามความตองการของมหาวิทยาลัยท่ีใหอาจารยมี
ตําแหนงทางวิชาการสูงข้ึนไป  ตามมาตรฐานของ สกอ. ผานอุปสรรคตางๆ มาอยางมาก จนไดรับการยอมรับ28

จากคณะกรรมการตรวจผลงานทางวิชาการ หวังวาจะยังคงรักษาความเพียรพยายาม ความรูความสามารถนี้ไว
ตอไปเพ่ือจะไดทําผลงานเพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึนไปอีก สําหรับนักศึกษาท่ีไดรับรางวัลเปนตัวอยาง30

ดีเดน ในความประพฤติก็ขอแสดงความยินดีท่ีไดรับการยอมรับจากสังคม การทําความดีไมมีสูญหาย อยางนอย
ท่ีสุดตนเองก็มีความสุขใจ ชื่นใจตอการกระทําของตนเอง มองสบตาตัวเองไดอยางไมยอทอ ความดีนั้นยอมทําให32

เกิดความสุข ความสงบในใจได ท่ีสําคัญคือทําใหผูอ่ืนท่ีอยูรอบขางตั้งแตญาติพ่ีนอง พอแม และสถาบันท่ีสังกัด
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อยูไดมีสวนภูมิใจดวย จึงขอใหรักษาความดีงามนี้ไวตลอดไป เปนตัวอยางใหผูอ่ืนหรือรุนนองเจริญรอยตาม
สําหรับนักศึกษาท่ีประสบความสําเร็จในการแสดงก็ขอชื่นชมยินดี หวังวาทุกคนจะเพียรพยายามตอไป และ2

ขอบคุณในความพยายามท่ีไดนําชื่อเสียงมาสูมหาวิทยาลัย
มติท่ีประชุม รับทราบ4

๑.๒ บทความจากผูทรงคุณวุฒิ  (เอกสารแยกเลม)6

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
นายดุสิต  เจริญควนิช ไดเขียนบทความเรื่อง “รถติดหลม” เพ่ือนําเสนอแนวคิดและขอเสนอแนะท่ีเปน8

ประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเรียน
มาเพ่ือโปรดทราบ10

มติท่ีประชุม รับทราบ
12

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้ง ท่ี ๘ / ๒๕๕๙
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร14

ครั้งท่ี ๘ / ๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จ
เรียบรอยแลว จํานวน ๓๒ หนา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงนําเสนอท่ี16

ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยมีแกไข ดังนี้18

๑) หนา ๓๓ บรรทัดท่ี ๒๕ แกไขคําวา “Dr.John Pearon” เปนคําวา “Dr.John Pearson”
๒) หนา ๖ บรรทัดท่ี ๒๔ แกไขคําวา “Viet Nam” เปนคําวา “Vietnam”20

22

24

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา
๓.๑ (ราง)  คํ าขอตั้ งงบประมาณรายจาย ประจําป งบประมาณ   พ .ศ . ๒๕๖๐26

(เอกสารแยกเลม)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญรองศาสตราจารยเพียงพบ  มนตนวลปรางค รองอธิการบดี/28

รักษาการผูอํานวยการกองนโยบายและแผนรายงานขอมูลความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  โดยกองนโยบาย
และแผน สํานักงานอธิการบดี ไดนําเสนอ  (ราง) คําขอตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.30

๒๕๖๐ ซึ่งผานการกลั่นกรองจากคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายแผน งบประมาณ และ
การคลัง เรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือ32

โปรดพิจารณาอนุมัติ
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ยุทธศาสตรท่ี ๘ นั้นเก่ียวกับอะไร34

รองศาสตราจารยเพียงพบ  มนตนวลปรางค กลาววา เปนยุทธศาสตรเก่ียวกับการหารายได
ของมหาวิทยาลัย36
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นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา ตามเอกสารหนา ๓๖ ยุทธศาสตรนี้มีรายไดเพียง
๓๘๐,๐๐๐ บาทเศษหรือไม2

รองศาสตราจารยเพียงพบ  มนตนวลปรางค กลาววา  รายไดท้ังหมดประมาณ ๓๐ ลานบาท
เปนการประมาณการรายรับ4

นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา เงินรายไดจากการจัดการศึกษานั้นมาจากไหน
รองศาสตราจารยเพียงพบ  มนตนวลปรางค กลาววา เปนรายไดท่ีรวมจากรายการท่ี ๒6

รายไดจากการจัดการศึกษา ตามเอกสารหนา ๓๒ รายการท่ี ๒ จํานวน ๔๒๙ ลานบาท มาจาก ๑) รายไดจาก
การจัดการศึกษาภาคปกติ ๒๖๐ ลานบาท และ ๒) รายไดจากการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ๑๖๙ ลานบาท8

นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา เม่ือแยกออกไปแลวพิจารณาวารายไดนี้มาจากไหนพบวา
ท้ังหมดนี้ไดเพียง ๓๐ ลานบาท10

รองศาสตราจารยเพียงพบ  มนตนวลปรางค กลาววา จํานวน ๓๐ ลานบาทนั้นเปนรายการ
ตามขอ ๕ รายการดําเนินการจากหนวยงานตางๆ ตามแผนยุทธศาสตรท่ี ๘12

นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ท่ีรับนักศึกษามานั้นไมไดเปนการหารายไดหรืออยางไร
รองศาสตราจารยเพียงพบ  มนตนวลปรางค กลาววา การรับนักศึกษานั้นเปนรายไดจากการ14

จัดการศึกษาในขอ ๒
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ไมทราบวาใครหารายไดมาเทาใด และจายไปเทาใด16

รองศาสตราจารยเพียงพบ  มนตนวลปรางค กลาววา เปนรายไดเฉพาะยุทธศาสตรท่ี ๘
รองศาสตราจารยพงศ  หรดาล อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง กลาววา18

อาจจะตองเพ่ิมเติมขอมูลรายไดจากการจัดการศึกษานี้ในตารางท่ี ๓๕ เพราะท่ีรองศาสตราจารยเพียงพบ  มนต
นวลปรางค นําเสนอมานั้นเปนเพียงยุทธศาสตรท่ี ๘ เทานัน้20

นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา รายไดจากการจัดการศึกษานี้เปนยุทธศาสตรท่ีเทาใด
รองศาสตราจารยเพียงพบ  มนตนวลปรางค กลาววา รายไดจากการจัดการศึกษา เปนรายได22

จากการลงทะเบียนของนักศึกษา ถาจะใหระบุวาเปนยุทธศาสตรท่ีเทาใดก็จะสื่อสารทําความเขาใจกับหนวยงาน
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ถาไมสามารถระบุได ก็จะไมทราบวาใครขาดทุนหรือกําไร24

และเคยมอบนโยบายในการนําเสนองบประมาณรายไดใหเทียบกับงบประมาณแตละรายการวา งบประมาณ
แผนดินไดรับมาเทาใดในแตละรายการ จากนั้นไดมอบนโยบายวาตอไปกอนจะทําเรื่องของบประมาณแผนดินให26

ทํารายละเอียดเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณากอน เพราะการบริหารมหาวิทยาลัยสวนใหญเปนเงินงบประมาณ
แผนดิน และสภามหาวิทยาลัยจะไมทราบ ผูบริหารก็จะตั้งงบประมาณแผนดินไปเองตามแนวคิดของตัว ซึ่งจะ28

สอดคลองหรือไมสอดคลองกับแนวทางท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไวก็ได ฉะนั้นกอนนําเสนอไปท่ีสํานักงบประมาณ
ใหนํามาใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณากอน มิฉะนั้นจะเหมือนกับเปนการบีบบังคับสภามหาวิทยาลัยใหตองอนุมัติ30

เงินงบประมาณไปสมทบการสรางอาคารท่ีสภามหาวิทยาลัยมองไมเห็นความจําเปน มีแตอาคารพรอมท้ัง
คาใชจายท่ีติดตามมา กับความโกหรู อาคารเกาๆ แทนท่ีจะใชไดก็ไมไดใช แตละอาคารก็กลายเปนท่ีวาง อาจจะ32

ตองจางคนมาดูแล ทําใหสิ้นงบประมาณกับสิ่งเหลานี้ไปจํานวนไมนอย มหาวิทยาลัยอาจจะนึกวาดีเพราะเปน
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การไดรับงบประมาณแผนดิน แตงบประมาณท่ีไดรับมานั้น ถามหาวิทยาลัยไมนําไปสรางอาคาร อาจจะนํามา
สรางคนได สรางเครื่องไมเครื่องมือ อุปกรณในการจัดการเรียนการสอนได แทนท่ีจะตองไปเบียดกับงบประมาณ2

รายไดเหลานั้น เพราะมหาวิทยาลัยไดรับมาเปนกอนอยูแลว มหาวิทยาลัยจะนําไปใชอะไรก็ไมวา แตสวนใหญ
มหาวิทยาลัยมักนําไปสรางอาคาร สรางมาแลวก็ไมไดใชอยางคุมคา หากเปนบริษัทเอกชนก็ลมละลายไปนาน4

แลว ท่ีสําคัญมหาวิทยาลัยยังจะตองเจียดงบประมาณลงไปสมทบเพราะปจจุบันสํานักงบประมาณไมไดให
งบประมาณในสวนนี้เต็มรอย มหาวิทยาลัยจะเสียงบประมาณในสวนนี้เพ่ิมไปอีก ๒๐ หรือ ๓๐ ลานบาททุกป6

ฉะนั้นจึงจําเปนท่ีสภามหาวิทยาลัยตองพิจารณาในสวนนั้นกอน ในคราวหนาขอใหนําคําของบประมาณแผนดิน
มาใหพิจารณากอน ดังนั้นปนี้จะเปนปสุดทายท่ีสภามหาวิทยาลัยจะพิจารณา ปตอไปถาไมใหสภามหาวิทยาลัย8

พิจารณางบประมาณแผนดินกอน สภามหาวิทยาลัยก็จะไมพิจารณางบประมาณรายจาย เพราะสภา
มหาวิทยาลัยไมทราบทิศทางของมหาวิทยาลัยวาจะไปทางใดเพราะเงินกวาครึ่งอยูท่ีงบประมาณแผนดิน ท่ีนํามา10

ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณานี้เปนเพียงสวนนอยเทานั้น ไมไดเกิดผลอะไรตอมหาวิทยาลัยเทาใด อีกท้ังจาก
รายงานพบวามหาวิทยาลัยจะใชเงินคงคลังถึงรอยกวาลานบาท แตยังไมมีรายงานสถานะเงินคงคลังจากกองคลัง12

เงินคงคลัง ณ วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม จํานวน ๑,๓๐๐,๗๐๐,๐๐๐ บาท จะตองหักเงินคงคลังข้ันต่ํา ๒ เทา ของ
งบประมาณรายจายป พ.ศ. ๒๕๕๙ ในท่ีนี้ ๗๖๔ ลานบาทนี้มาจากท่ีใด14

รองศาสตราจารยเพียงพบ  มนตนวลปรางค ใหขอมูลวา สองเทาของงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ อยูท่ี ๓๘๒ บาทเศษ ดังขอมูลจากเอกสารหนา ๒๙ จะแสดงถึงรายไดจากการ16

จัดการศึกษา ๓๒๗ ลานบาท รวมกับเงินคงคลัง ๕๕ ลานบาท
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา เงินคงคลังท่ีสามารถนํามาใชไดใหนํารายจายของปท่ีผานมา18

ท้ังหมดคูณดวย ๒ รายจายของปท่ีแลวท้ังหมด ๑,๐๑๓,๐๐๐,๐๐๐ ลานบาท หักงบประมาณแผนดิน ๕๗๒
ลานบาท จะเหลือ ๔๔๑ ลานบาท คูณ ๒ เทากับ ๘๘๒ ลานบาท20

รองศาสตราจารยเพียงพบ  มนตนวลปรางค กลาววา ถาเชนนั้นตองจัดทําตัวเลขใหมในสวน
ของเงินคงคลัง เนื่องจากในขอ ๔ ของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร วงเงิน ๑๔.๙ ลานบาทนั้น เปนการหารายได22

ของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร และในรายการท่ี ๕ หนวยงานท่ีบริการวิชาการซึ่งมีรายไดกลับมาท่ี ๓๓.๙ ลาน
บาท ในการคิดไมไดนํารายการท่ี ๔ และรายการท่ี ๕ เขาไปรวมดวย24

นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา เม่ืองบประมาณอยูท่ีคลัง คลังก็รวมหมดใชหรือไม
รองศาสตราจารยเพียงพบ  มนตนวลปรางค ชี้แจงวา เงินจากวิทยาลัยนานาชาติพระนครและ26

จากยุทธศาสตรท่ี ๘ ไมไดนํามารวมอยูในเงินคงคลังท่ีกองคลังคิดมา
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา เพราะเหตุใดจึงไมรวม28

รองศาสตราจารยเพียงพบ  มนตนวลปรางค รายงานวา เปนการแยกบัญชีออกไป
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ตองคิดรายจายท้ังหมด เพราะเปนรายจายท่ีเกิดข้ึนทุกป มิใช30

รายจายท่ีเกิดข้ึนชั่วคราว ท่ีใหเก็บเงินไวสําหรับรายจายปสุดทาย ๒ ป ใหไปหารือกับกองคลังวาจะระงับไป
หรือไม เพราะไดรับแจงวาจะซื้อระบบบริหารจัดการ (ERP) ๑๑ ลานบาท และถายังไมไดตั้งงบประมาณก็ทํา32

ไมไดแลว ท่ีรายงานวาเงินขาด ๗ ลานบาท และท่ีถามวาเพราะเหตุใดจึงไมใชเงินคงคลังท่ีเหลือ ท่ีขออนุมัติไป



๘

แลวแตไมไดใชก็นํามาใช การแนะนําของกองคลังอาจจะเปนขอแนะนําท่ีดีมีเหตุผล ถาคนไมเขาใจก็อาจจะนํามา
รายงานอธิการบดีไมถูกตอง ใหถามใหชัดเจนวารายจายคางจายป ๒๕๕๙ ท่ีจะหัก ๑๓๖ ลานบาทนั้น มีรายการ2

อะไรบาง รวมในสวนนี้หรือไม ถาไมไดรวมแสดงวาตัดออกไปแลว ถาเชนนั้นเงินงบประมาณท่ีจะมาขอเปนตัว
เลขท่ีกลาวมา ตามจริงจะมีเงินเหลือท่ีจะใชได ๔๒๕ ลานบาท ตามกฎใหใชไดรอยละ ๓๕ ประมาณ ๑๔๑ ลาน4

บาทก็พอใชอยู แตถา ๑๓๖ ลานบาทท่ีคางจายก็จะเหลือ ๒๘๙ ลานบาท รอยละ ๓๕ ก็จะประมาณไมเกิน ๑๐๐
ลานบาทท่ีสามารถใชได ในการดําเนินการควรหารือกับกองคลังดวย6

รองศาสตราจารยเพียงพบ  มนตนวลปรางค รายงานวา ตัวเลขเหลานี้ไดขอมาจากกองคลัง
อยางไรก็ตาม จะไปหารือกับกองคลังในสวนของรายการท่ี ๔ และ ๕ ตอไป8

นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา เงินคงคลังข้ันต่ําสองเทาของงบประมาณรายจายถา
ไมไดคิดในสวนของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร รายไดจากการดําเนินการก็ไมถูกเพราะตองนํามาคิดดวย10

เนื่องจากเปนรายจายท่ีตองจาย จากนั้นไดถามเก่ียวกับรายการท่ี ๑๖ วาเปนการทําอะไร
รองศาสตราจารยเพียงพบ  มนตนวลปรางค ใหขอมูลวา เปนกรณีท่ีมหาวิทยาลัยอาจจะมี12

ความจําเปนเรงดวนในสวนของอาคารและมีการปรับปรุงหรือซอมแซม จํานวน ๑๐ ลานบาท
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ท่ีตั้งไวเพ่ือไปดําเนินการเก่ียวกับภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม ๑๐14

ลานบาทนั้น นําไปซื้อคอมพิวเตอรใหนักศึกษาจะไดประโยชนกวาหรือไม
ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย  วิริยะวัฒนะ รองอธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู16

ดํารงตําแหนงบริหารชี้แจงวา ในปงบประมาณ ๒๕๕๙ นั้น ไดตั้งงบประมาณไวท่ีกองอาคารและสถานท่ี ๑๑
ลานบาท ใชสําหรับการซอมแซมเพียงอยางเดียว ไมรวมภูมิทัศน18

รองศาสตราจารยเพียงพบ  มนตนวลปรางค กลาววา จะตัดคําวาภูมิทัศนออก
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา ในสวนของผูอํานวยการสถาบันภาษาท่ีตองมายืมเงิน20

คงคลังไปจายคาตอบแทนนั้นแสดงวาเปนปญหาแลว เพราะมหาวิทยาลัยไดใหงบประมาณไปแลวจํานวนหนึ่ง
อธิการบดีใหขอมูลวา เม่ือตั้งสถาบันภาษาแลว สวนมากเปนการบริการภายใน ยังไมได22

ใหบริการกับภายนอกเลย เพราะมีการอบรมภาษาอังกฤษใหนักศึกษาทุกคณะ รวมถึงคณาจารยและบุคลากร
การอบรมท่ีใหสถาบันภาษาอบรมนั้น คณะไมสามารถโอนเงินไปใหสถาบันภาษาไดเลย จะจายใหไดเฉพาะคา24

วิทยากรจากสถาบันภาษาเทานั้น จึงเปนขอติดขัดในการใหบริการระหวางสถาบันภาษากับคณะตางๆ ทําให
สถาบันภาษาไมมีรายรับ จัดอบรมนักศึกษาก็ไมสามารถเบิกงบประมาณท่ีมีอยูไดเปนปญหาและอุปสรรคสําหรับ26

สถาบันภาษา จึงตองมีการจัดตั้งงบประมาณสําหรับคาตอบแทนเงินเดือน ท้ังนี้ไดมีการหารือกันวาในการ
ดําเนินการหากเปนการอบรมใหคณะจะตีคาเปนภาระงานไดหรือไม หรือตีเปนคาของงานไดหรือไม ขณะนี้28

สถาบันภาษาไมสามารถเบิกเงินไดจึงไมมีรายได และอยูระหวางการหารือกับกองคลังวาจะทําเชนไร
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา อธิการบดีไปหารือกับกองคลังและคงจะแนะนําอธิการบดีได30

วาติดขัดอะไร ก็จะทราบวาจะแกไดอยางไร หรือหากกองคลังเขาใจผิดก็จะไดอธิบายใหเขาใจกัน และถามถึง
วิทยาลัยนานาชาตพิระนครวามีรายจายมากกวารายไดหรืออยางไร32



๙

ผูชวยศาสตราจารยอรรถพล   ปอมสถิต ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนครรายงาน
วา รายไดของวิทยาลัยนานาชาติพระนครท่ีไดรับจากนักศึกษายังไมเปนไปตามเปาหมายจึงยังขาดทุนอยู2

นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา หากยังไมเปนไปตามเปาหมายแลวยังไมไดคืนเงินก็ไมเปนไร
แตไมใชวาไมไดตามเปาหมายแลวตองยืมไปเพ่ือใหไดตามเปาหมาย และถามวาจะยืมเพ่ิมไปทําไม คราวท่ีแลวยืม4

ไปเทาใด
รองศาสตราจารยเพียงพบ  มนตนวลปรางค ใหขอมูลวา ใหยืมไปคราวกอนจํานวน ๓๓ ลานบาท6

และท่ีจะยืมในครั้งนี้อีก ๘ ลานบาท รวมเปน ๔๑ ลานบาท
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ไมเคยตั้งวงเงินไวหรืออยางไร จําไดวาตั้งไวเพียง ๒๐ ลานบาท8

เทานั้นใชหรือไม
รองศาสตราจารยเพียงพบ  มนตนวลปรางค ใหขอมูลวา ในปแรกยืมไป ๒๒ ลานบาท ตอมา10

ยืมไปอีก ๓ ลานบาท ป ๒๕๕๙ ยืมไป ๘ ลานบาท ฉะนั้นจึงยืมไปท้ังหมด ๓๓ ลานบาท
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ยืมเกินไปจากท่ีตั้งไว ๒๒ ลานบาท12

รองศาสตราจารยเพียงพบ  มนตนวลปรางค ขอใหวิทยาลัยนานาชาติพระนครรายงานวา
๘ ลานบาทท่ีจะยืมนั้นจะไปทําอะไร14

ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนครชี้แจงวา เปนงบครุภัณฑท้ังหมด
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา จากการคํานวณ วิทยาลัยนานาชาติพระนครจะมีงบประมาณ16

คงเหลือ ๑๔ ลานบาท เพราะเหตุใดจึงยืมเพ่ิม
รองศาสตราจารยเพียงพบ  มนตนวลปรางค ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา รายรับจริง ณ วันท่ี ๓๑18

สิงหาคม ๒๕๕๙ รายการท่ี ๔ ประมาณการรายจายอยูท่ี ๒๔ ลานบาท รายรับจริงอยูท่ี ๑๒.๗ ลานบาท
เนื่องจากมีการประมาณการรายรับไว แตหลักสูตรยังไมผานการอนุมัติจึงไมสามารถรับนักศึกษาได ทําให20

ประมาณการรายรับสูงกวารายรับจริง ประมาณการรายจายก็สูงกวารายรับจริงรายละเอียดดังเอกสารหนา ๒๙
อธิการบดีใหขอมูลวา หลักสูตรไดรับการอนุมัติแลว ๓ หลักสูตร ในภาคการศึกษานี้ไมสามารถ22

รับนักศึกษาได แตไดจางอาจารยประจําหลักสูตรมาครบตามจํานวนแลว คาดการณวาหากยังไมมีนักศึกษา
อาจารยท่ีบรรจุมาเชน หลักสูตรแพทยแผนไทยประยุกตขณะนี้มีอยู ๑๑ คน ก็ตองใชจายคาตอบแทนอาจารย24

ดวย จึงตองขอยืม
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ในการคิดรายจาย ไมไดรวมคาตอบแทนอาจารยดวยหรือ การ26

คิดคํานวณตองคิดรวมท้ังหมด จะมีนักศึกษาหรือไมมีรายจายก็เทานั้นคือ ๒๘ ลานบาท เม่ือคิดเชนนี้มีรายจาย
๒๓ ลานบาท มีรายได ๒๘ ลานบาท ก็ตองมีเงินเหลือ ๕ ลานบาท จึงสงสัยวาจะยืมไปทําอะไร หากยืมไปซื้อ28

ครุภัณฑควรจะตองปรับผูบริหารวิทยาลัยนานาชาติพระนครแลว เพราะแสดงวาไมไดประมาณการคาครุภัณฑท่ี
ตองการไวในงบประมาณรายจาย30

นายถนอม  อินทรกําเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ท่ีนําเสนอแผนฯ ท่ีสมบูรณมา
ครั้งแรกจํานวน ๒๒ ลานบาทนั้นเปนรายการท่ีรวมคาครุภัณฑมาหมดแลวมิใชหรือ ตามโครงการท่ีนําเสนอมา32



๑๐

และจําไดหรือไมวาครั้งแรกจายไป ๓ ลานบาทนั้นเปนคาอะไร และจํานวน ๒๒ ลานบาทนั้นไดจายไปหรือไมรวม
แลวท่ีอนุมัติไปครั้งแรกประมาณ ๒๕ ลานบาทนั้นไดจายและวิทยาลัยนานาชาติฯ ไดนําไปดําเนินการหรือไม2

รองศาสตราจารยเพียงพบ  มนตนวลปรางค กลาววา มีเงินอยูประมาณ ๕ ลานบาท คือ
ปงบประมาณ ๒๕๕๙ ยืมงบประมาณไป ๘ ลานบาท และยังเหลือเงินอยู ๕ ลานบาท ซึ่งใน ๕ ลานบาทนี้ได4

นํามารวมไวในป ๒๕๖๐ ตัวเลขในป ๒๕๖๐ จึงเปน ๒๖.๕ ลานบาท
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ท่ีวิทยาลัยนานาชาติพระนครยืมไปไดจายไปแลวใชหรือไม6

รองศาสตราจารยเพียงพบ  มนตนวลปรางค รายงานวา จายไปแลว
นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา ดังนั้นท่ีรายงานมานี้จึงไมถูก เวนแต ๒๖ ลานบาทนั้น8

วิทยาลัยนานาชาติพระนครนําไปฝากธนาคารเพ่ือเก็บดอกเบี้ย ท่ีถามวางบประมาณนี้ไดใชไปหรือไมตามท่ีได
รายงานมานั้นก็ไมจริง เพราะรายจายท่ีรายงานมาวาปท่ีผานมาจายไปเทานี้ ยังนอยกวาเงินท่ียืมไป แสดงวา10

รายจายนี้เปนรายจายอะไรบางอยาง ถาใชแลวไมถือเปนรายจายจะเปนอะไร เพราะเงินยืมคือเงินท่ีจะนําไปใช
จาย ถาไมปรากฏวาไดนําไปใชจายแลวจะหายไปไหน12

รองศาสตราจารยเพียงพบ  มนตนวลปรางค กลาววา มีตัวเลขจากกองคลัง ณ วันท่ี ๒
กันยายน ๒๕๕๙ รายการของกองคลังท่ีนําเสนอนั้นคืองบประมาณของป ๒๕๕๗ รวมท้ังป ๒๕๕๘ ในป ๒๕๕๗14

ยืมไป ๓ ลานบาท ป ๒๕๕๘ ยืมไป ๒๒ ลาน รวมเปน ๒๕ ลานบาท และมีการจายเงินไป ๑๙ ลานบาทเศษ
ฉะนั้นสวนท่ีเหลือท่ียืมไปประมาณ ๕.๘ ลานบาท จึงเปนตัวเลขของปงบประมาณ ๒๕๕๗ และป ๒๕๕๘ ท่ี16

ยังคงเหลืออยูในป ๒๕๕๙ นี้ จะเห็นวาตัวเลขในวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๙ จะมีเงินเหลืออยู ๕.๘ ลานบาท
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา ในป ๒๕๕๙ จายจริงแค ๘,๓๙๐,๐๐๐ บาท ถึงแค18

เดือนสิงหาคมซึ่งยังไมหมดปงบประมาณตองดูในเดือนกันยายนดวย อาจจะยังเหลือนิดหนอยข้ึนอยูวาจายไป
เดือนละเทาใด แตท่ีเหลืออยูในป ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ อีก ๕ ลานบาทนั้นไมมีปรากฏในเอกสาร20

นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ตัวเลขมีความแตกตางกันมากหรือไมในสวนของการประมาณ
การ ในการประมาณการรายรับของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร ป ๒๕๕๙ จํานวน ๒๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท ดังใน22

หนา ๓๑ และประมาณการรายจาย ๒๔,๙๘๕,๐๐๐ บาท จึงเปนการประมาณการจายท่ีต่ํากวารายได รายได
๒๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท  เปนรายไดจากอะไร จากเงินยืม หรือจากการจัดการศึกษา24

รองศาสตราจารยเพียงพบ  มนตนวลปรางค ชี้แจงวา จากการลงทะเบียนของนักศึกษา
วิทยาลัยนานาชาติพระนคร ท่ีประมาณการไววาจะไดรับ ๒๘.๘ ลานบาท และจะประมาณการรายจายดังในหนา26

๓๒ คาดวาจะจาย ๒๔.๙ ลานบาท เปนตัวเลขท่ีวิทยาลัยนานาชาติพระนครสงมา ฉะนั้นจะเห็นไดวาจะจายต่ํา
กวาประมาณการรายรับท่ีนําเสนอ28

นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ในปนี้ ประมาณการรายรับอยูท่ี ๓๖ ลานบาท ประมาณการ
รายจาย ๒๖ ลานบาท ซึ่งจะเหลือ ๑๐ ลานบาท แลวเพราะเหตุใดจึงจะยืมอีก ๘ ลานบาท30

ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย  วิริยะวัฒนะ รายงานวา ในการอนุมัติจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ
พระนครไดอนุมัติเงินยืมไป ๒๐ กวาลานบาท ไดนําไปดําเนินการสรางหองปฏิบัติการทางการบิน (Mockup)32

ของหลักสูตรธุรกิจสายการบิน จํานวน ๑๓ ลานบาทเศษ ในขณะนั้นผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนครยัง



๑๑

ไมเขามาดํารงตําแหนง เปนการดําเนินการโดยมหาวิทยาลัย ในภาพของเงินยืม ๒๐ กวาลานท่ีนําไปใชจายอะไร
นั้น ก็ลงไปในสวนท่ีกลาวมา ๑๓ ลานบาทเศษแลว หลังจากนั้นผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนครจึงนํา2

งบประมาณท่ีเหลือไปบริหารจัดการตอ ขณะนี้คาดวาประมาณการรายรับในป ๒๕๖๐ ของวิทยาลัยนานาชาติ
พระนครไมเปนไปตามเปาหมายแนนอน เพราะรับนักศึกษาภาคการศึกษาแรกแลว เนื่องจากหลักสูตรไดรับการ4

อนุมัติอยางกระชั้นชิดกับชวงการรับนักศึกษา จึงรับนักศึกษาไมไดตามเปาหมาย ฉะนั้นประมาณการรายรับไวสูง
แตรายรับไมพอกับประมาณการรายจาย จึงตองยืมเงินคงคลังไปเพ่ิม ในสวนของการคิดเงินคงคลังถาพิจารณา6

จากขอมูลท่ีกองคลังรายงานมานั้น จะไมนําขอมูลเงินรายรับหรือรายจายของวิทยาลัยนานาชาติพระนครมารวม
เพราะเหตุวาไดมีการแยกบัญชีไปดําเนินการตางหาก รวมถึงสํานักงานบริการวิชาการและฝกอบรมดวย เพราะ8

ขอบังคับฯ ระบุใหบริหารจัดการเอง สํานักงานบริการวิชาการและฝกอบรมไดรายไดเทาใดก็นําเขาบัญชีของ
สํานักงานบริการวิชาการและฝกอบรม จนกวาจะหักคาใชจายสิ้นปมีเงินเหลือเทาใดจึงจะสงกองคลังเปนรายได10

ฉะนั้นท่ีกองคลังคิดเงินคงคลังมาจึงไมมีรายการท่ี ๔ และ ๕ รวมถึงยุทธศาสตรท่ี ๘
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ใหทําความเขาใจกับกองคลังเสียใหม12

ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย  วิริยะวัฒนะ ชี้แจงวา เนื่องจากเพ่ิงเกิดข้ึนเม่ือป ๒๕๕๙ นี้ จึงคิด
เหมือนกับท่ีคิดดังป ๒๕๕๘14

นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา มหาวิทยาลัยเริ่มตั้งวิทยาลัยนานาชาติพระนครเม่ือป ๒๕๕๗
ตอนนั้นยังไมมีผูอํานวยการหรือยังไมไดดําเนินการใดๆ ยังไมไดจัดทําหลักสูตรหรืออยางไร ฉะนั้นงบประมาณท่ี16

นําไปจัดทําหองปฏิบัติการจําลองการบินนั้น คืองบประมาณรายจายของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร ไมเก่ียวกับ
สํานักงานอธิการบดี ใครมาก็ตองนํางบประมาณตัวนั้นมาบอกวาเปนรายจาย ตอนแรกๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัย18

ยอมใหยืมเงินไปนั้น สภามหาวิทยาลัยคิดวาตอไปวิทยาลัยนานาชาติพระนครจะมีรายได จึงใหยืมเงินลงทุน
เทาใดก็ได ก็ยืมไป ๒๒ ลานบาท สภามหาวิทยาลัยก็ใหยืมโดยมีเงื่อนไขวาในวันขางหนาตองนํามาคืน เพ่ือนําไป20

เปนคาใชจายเหลานี้ แลวรายการเหลานั้นไมปรากฏอยูในเอกสารนี้ไดอยางไร ถายิ่งตัวเลขรายไดดวยแลวยิ่งตอง
เปนตัวเลขท่ีใกลเคียงความเปนจริง  ถาประมาณไว ๒๖ ลานบาท หวังวาคําตอบคงไมใชไดเพียงแค ๒ ลานบาท22

จริงๆ แลวเก็บไดเทาใด รองอธิการบดีทราบหรือไม ป ๒๕๕๙ ท่ีบอกวาประมาณการรายรับไว ๒๘ ลานบาทนั้น
แลวเก็บไดจริงเทาใด24

ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนครใหขอมูลวาประมาณ ๑๒ ลานบาท
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา แลวรายจายท่ีประมาณการไวนั้น จายจริงไปเทาใด26

รองศาสตราจารยเพียงพบ  มนตนวลปรางค ใหขอมูลวา จายจริงไป ๘ ลานบาทซึ่งก็ยังเหลือ
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ดังนั้นเงินท่ีลงทุนไปท่ีวิทยาลัยนานาชาติพระนครท้ังเงินท่ียืม28

ไปและจากรายไดท่ีไดรับอยางนอยประมาณ ๓๕ ลานบาท แลวถาอยูๆ เหลือแค ๑๐ หรือ ๘ ลานบาท จะเกิด
ปญหาทางบัญชีวาหองนั้นมาไดอยางไร ถึงเวลาผูอํานวยการจะบอกวาจะมาเอาเงินคืนไดอยางไร อธิการบดีเปน30

คนจัดการ เพราะยังไมไดมาดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร อธิการบดีจัดการในนามของ
วิทยาลัยนานาชาติพระนครมิใชในนามของอธิการบดี จึงเปนตนทุนของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร เวลานี้32



๑๒

วิทยาลัยนานาชาติพระนครก็ใชอยู ดังนั้นจึงตองทําตัวเลขใหมใหถูกตอง ไมเชนนั้นประมาณการแลวก็ใชหมดโดย
ไมทราบ2

รองศาสตราจารยวิชัย  แหวนเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํากลาววา
ปงบประมาณท่ีผานมาป ๒๕๕๙ วิทยาลัยนานาชาติพระนครประมาณการรายรับไว ๒๘ ลานบาท ประมาณการ4

รายจายไว ๒๔ ลานบาท แตรับจริง ๑๒ ลานบาท แลวจายจริงแค ๘ ลานบาท ถาตัวเลขเชนนี้เปนการมองผสม
กันไป การประมาณการรายรับ ๒๘ ลานบาทนั้น อาจจะรวมเงินยืมไวดวย ฉะนั้นถาจะใหชัดเจนตองทําตัวเลข6

ประมาณการรายรับจากนักศึกษาจริงๆ วาเทาใด และจะยืมจากมหาวิทยาลัยอีกเทาใดก็จะเปนการประมาณการ
รายรับ ทํานองเดียวกันในปงบประมาณ ๒๕๖๐ ประมาณการรายรับของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร ๓๖ ลาน8

บาท จะเปนไปตามท่ีประมาณการหรือไม แสดงวาเปนการยืมเงินมาเพ่ิม แตก็ไมทราบวาเพ่ิมมาอีกเทาใด หาก
จะใหชัดเจนตองขยายวา ๓๖ ลานบาทนั้นมาจากแหลงใดบางจํานวนเทาใด ไมเชนนั้นจะแยกไมออก ถาดูเพียง10

รายการรับจริง ๑๒ ลานบาท จายไป ๘ ลานบาท ก็ตองมีกําไร แตตามจริงไมเปนเชนนั้น มีการจายอยางอ่ืนท่ียัง
ไมรวมอยูอีกมาก จึงขอเสนอวาเฉพาะงบประมาณป ๒๕๖๐ ใหพิจารณาวาจํานวนนักศึกษาจริงมีเทาใด จะยืม12

มหาวิทยาลัยเพ่ิมอีกเทาใด และจําเปนจะตองจายอีกเทาใด
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ผู ทําเรื่องนี้อาจจะยังไมเขาใจ ยังยึดถือตามหลักของ14

มหาวิทยาลัยท่ีใชกับกรณีท่ัวๆไป เม่ือเปดหลักสูตรแลวจะตองบอกวาจะไดรายไดปแรก ๘๐๐,๐๐๐ บาท จะใช
จาย ๗๕๐,๐๐๐ บาท ถามวาเพราะเหตุใดจึงใชจายนอยนักในการเปดหลักสูตร เพราะมีเทาใดก็ใชเทานั้น16

ไมลงทุน จึงพยายามกระเบียดกระเสียร อาจารยก็แอบใชผูท่ีไมมีคุณวุฒิบาง อะไรบางเทาท่ีจะทําได ซึ่งเปนการ
ผิดหลัก สภามหาวิทยาลัยเคยกลาวย้ําอยูเสมอวา เม่ือจะเปดหลักสูตรใด มหาวิทยาลัยจะตองพรอม คณะไมมี18

ความพรอมแตมหาวิทยาลัยจะเปดหลักสูตรตองพรอม จะพรอมอยางไร มีงบประมาณหรือไม หากจะทํา
หลักสูตรนี้ใหดีท่ีสุดตองใชเงินเทาใดถาใช ๓๐ ลานบาท ก็ใหไป ๓๐ ลานบาท และปแรกจะไปหวังวาจะได ๓๑20

ลานบาทคงไมได ปแรกอาจจะได ๑ ลานบาท ถาทําดีไปเรื่อยๆ ปท่ีสองอาจจะได ๑๐ ลานบาท คอยเปนคอยไป
ในการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติพระนคร สภามหาวิทยาลัยไดใหแนวคิดไปเชนนี้วา อยาเพ่ิงไปคํานึงถึงรายได ทํา22

ใหเต็มท่ีและโฆษณาประชาสัมพันธลงทุนไปปแรก สองป จะขาดทุนก็ไมเปนไร แตนี่มหาวิทยาลัยก็ยังคิดอยาง
เดิม ฉะนั้น เม่ือไดรายได ๒๘ ลานบาท ก็จะตองมีรายจายไมเกิน ๒๘ ลานบาท คือ ๒๖ ลานบาท และพยายาม24

นําตัวเลขไปแฝงไวในสวนอ่ืนซึ่งไมเกิดผลอะไรเลย มีแตหายนะ แตถามหาวิทยาลัยทําตามท่ีสภามหาวิทยาลัย
แนะนําจะไดทราบวาเม่ือมหาวิทยาลัยดําเนินการไปแลว ในปท่ี ๔ นักศึกษาจะเริ่มสําเร็จการศึกษาแตยังสราง26

ชื่อเสียงไมได ไมมีผูมาสมัครเรียนเทาท่ีควร แปลวาตองเริ่มระมัดระวังวาอาจจะขาดทุน อาจจะตองปด ขาดทุนก็
ขาดทุน เพราะมหาวิทยาลัยอาจคาดการณผิด แตวาถาขาดทุนเพราะผูอํานวยการ ไมกระตือรือรนท่ีจะทําอะไร28

เลย ก็จะไดเปลี่ยนผู อํานวยการ ถาใชวิธีอยางปกติธรรมดา มีเทาใดใชเทานั้น ไม มีวันสรางชื่อเสียงได
เชนเดียวกับการขายขนมครก มีมะพราวเพียงครึ่งซีกแลวจะขายขนมครกไปท้ังเมืองคงไมได ในวันแรกตองใส30

มะพราวถึง ๕ ลูก เพ่ือใหขนมครกออกมาหวานมันนารับประทาน ผูซื้อก็ติดใจ ผานไปสองสามวันข้ึนราคาอีก
เทาตัวก็ยังมีผูซื้ออยู สําหรับกรณีเชนนี้จะใหทําอยางไร เพราะฝายแผนก็ยังไมทราบตัวเลขท่ีแนนอน32



๑๓

อธิการบดีใหขอสังเกตวา ตัวเลขคงตองใชจากสภาพความเปนจริง เปนตัวเลขท่ีเปนจริง เชน
ในป ๒๕๕๙ ตั้งประมาณการรายรับไว ๒๘ ลานบาท แตรับจริง ๑๒ ลานบาท สวนประมาณการรายรับในป2

๒๕๖๐ ตั้งไวท่ี ๓๖ ลานบาท แสดงวามิไดพิจารณารายรับจริงจากป ๒๕๕๙ วาเปนเทาใด ฉะนั้นตองปรับตัวเลข
ใหชัดเจน นอกจากนี้ในปนี้มี ๓ หลักสูตรท่ีเปดใหมไมมีนักศึกษาเขามาเรียนเลยเพราะชวงเวลากระชั้นชิด ท่ี4

วิทยาลัยนานาชาติพระนครตองขอยืมเงินนั้นเพราะเกรงวางบประมาณจะไมพอกับเงินเดือนท่ีตองจายบุคลากร
แตท่ีเหลือ ๕ ลานบาทนั้นนาจะเพียงพอ และไดแจงไปวาตองรณรงคในภาคเรียนท่ี ๒ ใหรับนักศึกษาเพ่ิมจะไดมี6

โอกาสไดรายไดตามแผนท่ีกําหนดไวในป ๒๕๖๐ จํานวน ๓๖ ลานบาท อยางไรก็ตาม หากเทียบกับรายรับจริงใน
ป ๒๕๕๙ อาจไมไดตามเปาหมาย8

นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา รายจาย ๘ ลานบาทนั้น คิดเพียงเฉพาะเงินเดือนไมได
ตองคิดถึงอุปกรณจัดการเรียนการสอนดวย เงินท่ีจะยืมไป ยืมเพราะเกรงวาจะไมพอตอการจายเงินเดือน ถาคิด10

เชนนี้จะยิ่งทําใหถอยหลัง เพราะไมไดมีการพัฒนาหลักสูตรในขณะท่ีเครื่องไมเครื่องมือท่ีทันสมัย ดึงดูดผูสนใจ
และทําใหสามารถจัดเก็บคาเลาเรียนไดเทาท่ีตองการ ปญหาในขณะนี้คือ ๑) ปญหาเรื่องเงินคงคลัง ตองหารือกับ12

กองคลังใหม อาจจะเปนการดีท่ีจะนํารายการจายนี้ไปรวมดวย ๒) รายรับกับรายจายของวิทยาลัยนานาชาติพระ
นคร หรือหนวยงานท่ียืมงบประมาณไปนั้น ใหพิจารณาวางบประมาณท่ียืมไปและไมปรากฏเปนรายจาย เงิน14

เหลานั้นไปอยูท่ีใด นําไปทําอะไร จะไดทราบวาท่ีลงทุนไปเปนเทาใด และถามวางบประมาณสําหรับคากอสราง
นั้นตั้งไวหรือไม16

รองศาสตราจารยเพียงพบ  มนตนวลปรางค รายงานวา ตั้งไวแลวอยูในเงินคงคลัง สวนของ
๗ ลานบาทเศษนั้นมาจากงบประมาณรายได18

นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวสรุปวา สภามหาวิทยาลัยจะอนุมัติ เฉพาะในสวนท่ีเปน
งบประมาณรายไดไปกอน สวนเงินคงคลังหากยังไมมีรายการใดท่ีจะตองใชในเร็ววันนี้ จะไดไปตั้งงบประมาณ20

๑๗ ลานบาทท่ีจะถูกระงับไว เพราะยังไมไดดําเนินการในสวนนี้ หากถูกระงับในสวนนี้ก็จะเขาเงินคงคลัง ถาไม
จําเปนตองใหวิทยาลัยนานาชาติพระนครยืมอีก ๑๐ ลานบาท ก็ใหนําสวนนั้นกลับมาตั้งงบประมาณหรือถา ๑๐ ลาน22

บาทนั้นคืนกลับไปและทําใหเงินคงคลังเพ่ิมข้ึนมีใชไดมากกวานี้ก็นํากลับมาตั้งงบประมาณใหม ระวังวาสํานัก
งบประมาณตัดไปแลวมหาวิทยาลัยไมมีใชจะลําบาก24

รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหความเห็นวา
วิทยาลัยนานาชาติพระนครคงตองไปปรับเพราะยังหาคําตอบไมได ในภาพรวมมีขอสังเกตวา หนวยงานนอก26

โครงสรางไดแก วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนตามเอกสารในหนา ๗๗ และพุทธวิชชาลัย ควรพัฒนาท้ังสอง
หนวยงานนี้ดวย แตตั้งงบประมาณนอยมาก สวนใหญจะเปนคาตอบแทนเงินเดือนและงบประมาณสําหรับทํา28

กิจกรรม ตามเอกสารในหนา ๗๗ วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนใชงบประมาณ ๒.๔ ลานบาท ใชงบประมาณนอย
สวนคาตอบแทนท่ีปรึกษามหาวิทยาลัยท่ีใชถึง ๓.๖ ลานบาท จึงไดตั้งขอสังเกตกรณีวา ควรจะนํางบประมาณ30

สวนนั้นไปมุงพัฒนาหรือใหความสําคัญกับพุทธวิชชาลัยหรือวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนมากกวา
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา เรื่องการพัฒนาวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนนั้นเปนเรื่องท่ีมี32

ความสําคัญ และสภามหาวิทยาลัยก็มีมติไปแลววาใหปรับปรุงวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนเพ่ือใหเปนแหลงบม



๑๔

เพาะครูใหมีความเปนครู โดยจัดการอบรมใหนักศึกษาท่ีใกลจะสําเร็จการศึกษาอยางนอย ๑ เดือน เพ่ือสราง
ความเปนครู โดยใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัย เปนประธานในการดําเนินการซึ่งก็ไดดําเนินการมาถึงข้ันตอนการ2

ตั้งงบประมาณในการสรางท่ีพักท่ีวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน มหาวิทยาลัยไดขอตั้งงบประมาณแผนดินเพ่ือสราง
อาคารท่ีวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนแตมีปญหาในข้ันตอนการขอสรางและวิทยาลัยการฝกหัดครูก็มีประสงคให4

สรางอาคารนี้ในมหาวิทยาลัย สวนความคิดท่ีจะบมเพาะนักศึกษาครูใหเปนครูใหไดนั้น อาจตองรอคณบดี
วิทยาลัยการฝกหัดครูคนใหมท่ี จะทําครูใหเปนครูใหได เพราะวิทยาลัยการฝกหัดครูเริ่มตนท่ีสถาบันนี้ เราจึงตอง6

ผลิตบัณฑิตครูชั้นหนึ่งออกไปใหได ปจจุบันกําลังเริ่มมีโควตากําหนดใหแตละมหาวิทยาลัยเม่ือนักศึกษาสําเร็จ
การศึกษาแลวสามารถบรรจุเปนครูไดโดยไมตองสอบแขงขัน ถาไมพัฒนาวิทยาลัยการฝกหัดครูจะไดรับโควตาก่ี8

คน จะพอท่ีจะตั้งคณะอยูไดหรือไม อาจจะตองยุบไปในวันขางหนาเพราะไมมีภารกิจแลว ครูชั้นหนึ่งแตกอน
เกิดข้ึนท่ีนี่ท้ังสิ้น แลวเพราะเหตุใดปจจุบันจึงทําไมได มหาวิทยาลัยจึงตองทําใหได จะทํากันอยางไร จะลงทุน10

อยางไร ตองทําใหได สําคัญวาวันขางหนาจะมุงพัฒนาครูกอนปฐมวัย ถาผลิตครูไมไดมาตรฐานมหาวิทยาลัย
อาจจะตองลดการผลิตในสวนนั้น12

รองศาสตราจารยเปรื่อง  กิจรัตนภร กลาววา เคยมีนโยบายไววาใหใชวิทยาลัยชัยบาดาล
พิพัฒนเปนแหลงผลิตครูชนบท เพราะคนสวนใหญอยูตามตางจังหวัด เคยไดตั้งงบประมาณจัดหาท่ีพักและท่ีจัด14

กิจกรรม อยางไรก็ตาม ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยไดกลาวมานั้น กําหนดให
วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนเปนศูนยบมเพาะนักศึกษาในการเปนครูของทองถ่ิน หากจัดอบรมในเมืองเม่ือ16

นักศึกษาสําเร็จการศึกษาแลวก็จะไมคุนเคย ควรไดสัมผัสกับธรรมชาติความเปนอยูจริงๆ ในชนบทและมีการลง
พ้ืนท่ีดวย จึงสรางหอพักใหอาจารยและนักศึกษา เพราะเหตุใดจึงไมไปพัฒนาในสวนนั้น18

นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ท่ีสรางไวนั้นไมไดสรางใหเปนศูนยฝกอบรมอยางท่ีสภา
มหาวิทยาลัยตองการใหเปน ตอไปอาจจะตองกําหนดวา ไมใหสรางอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร20

จนกวาจะพัฒนาอาคารท่ีวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนเสร็จ เพราะมหาวิทยาลัยผลิตครูจํานวนมาก ลาสุดในการ
สอบเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือน บัณฑิตของวิทยาลัยการฝกหัดครูสอบไดคิดเปนรอยละ ๐.๒ ลองให22

นักศึกษาวิทยาลัยการฝกหัดครูทําขอสอบเตรียมสอบบรรจุเขารับราชการ อาจจะทําใหทราบวาเพราะเหตุใดจึง
สอบไมได ถาความรูท่ัวไปทําไมได แสดงวาตองเกิดอะไรข้ึนกับการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป24

ของมหาวิทยาลัยแลว ไมไดหมายความวาลืมวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนแตตองเกิดปญหาดังท่ีกลาวมา
นายดุสิต  เจริญควนิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหขอมูลวา ไดเคยหารือกับ26

นายสมศักดิ์  สุโมตยกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครควรจะเปน
ศูนยกลางในการอบรมบมเพาะครู เพ่ือใหไดใบประกาศนียบัตร28

นายสมศักดิ์  สุโมตยกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กลาววา บางสาขาบัณฑิตไม
สามารถสมัครเขาทํางานไดหากไมมีใบประกาศนียบัตร เชน งานไฟฟาท่ีแบงเปนระดับ เม่ือมหาวิทยาลัยลงนาม30

ความรวมมือกับกรมพัฒนาฝมือแรงงานแลว ใหเรงดําเนินการเพราะกฎหมายในสวนนี้จะเริ่มบังคับใชภายใน
เดือนหนา แตยังมีศูนยทดสอบไมเพียงพอ กรมพัฒนาฝมือแรงงานมีศูนยทดสอบอยูเพียงจังหวัดละแหงเทานั้น32



๑๕

ในกรุงเทพฯ มีท่ีวัดธาตุทองแหงเดียว นอกจากนั้นก็มีในสมุทรปราการและนนทบุรี มีความเห็นวาควรขยายการ
ดําเนินการนีใ้หกวางขวางข้ึนในโอกาสขางหนา2

นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา การอบรมเพ่ือรับประกาศนียบัตรนั้นสามารถทําได และจะ
เปนชองทางในการสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย แทนท่ีจะมุงสอนอยางไมเนนคุณภาพ ก็จัดอบรมสรางรายได4

และแบงเงินใหอาจารยอาจจะดีกวา แตวิทยาลัยการฝกหัดครูไมสามารถทําได เพราะขีดความสามารถไมถึง เวน
แตจะเปนหนึ่งในประเทศ จึงจะกําหนดได แตเวลานี้ถึงเปนหนึ่งในประเทศก็ยังไมสามารถกําหนดได เพราะติดท่ี6

คุรุสภา การปฏิรูปการศึกษาใหมนั้นกําลังมุงทําลายกําแพงเรื่องนี้ จึงตองรอใหผานพนไปกอน
นายไพรัช  อรรถกามานนท ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/กรรมการสภา8

มหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ใหขอมูลวา คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยไดมอบทุนใหวิทยาลัยชัย
บาดาลพิพัฒนจํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาทเศษ เพ่ือทําเปนคายลูกเสือ กําลังอยูระหวางใหสํานักงานลูกเสือแหงชาติ10

ไปตรวจดูวาจะพรอมท่ีจะจดทะเบียนเปนคายลูกเสือไดหรือไม
รองศาสตราจารยเปรื่อง  กิจรัตนภร กลาววา เคยไดจัดทําผังแมบท (Master Plan) ในการ12

กอสรางอาคารท่ีวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน แตก็หยุดชะงักไปเพราะตนหมดวาระการดํารงตําแหนงอธิการบดี
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ควรนําผังแมบทดังกลาวกลับมาพิจารณาใหม14

รองศาสตราจารยเปรื่อง  กิจรัตนภร กลาววา ท่ีกลาวถึงคาตอบแทนท่ีปรึกษาจํานวน ๓.๖
ลานบาทนั้น ขอใหพิจารณาวาเหมาะสมหรือมากเกินไปหรือไม เพราะเม่ือเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ี16

หนวยงานนี้ไดรับจะนอยมาก ตอไปเรื่องการพัฒนาครูเปนเรื่องสําคัญมาก หลังจากท่ีหมดวาระการดํารงตําแหนง
อธิการบดี ๓ ปท่ีผานมานั้น ไดไปเปนวิทยากรใหกับ สพฐ. ในเรื่องหลักสูตรและการพัฒนาครูของ สพฐ. ท่ัว18

ประเทศ จํานวน ๗,๐๐๐ กวาโรงเรียน บรรยายเก่ียวกับเรื่องครูพันธุใหม ในฐานะท่ีดูแลเรื่องวิชาชาง การงาน
และอาชีพซึ่งจะตองปรับเปลี่ยน แตครูท่ีจะผลิตไปนั้นไมมีหนวยงานท่ีจะผลิต จึงกลาวกันวามหาวิทยาลัยราชภัฏ20

พระนครเคยผลิตไดดี เหตุใดจึงไมทํา เรื่องการผลิตครู การพัฒนาครู จึงเปนเรื่องจําเปน และเปนเรื่องใหญ
ระดับประเทศ22

นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา วิทยาลัยการฝกหัดครูควรจะทําสิ่งเหลานี้ เพราะการพัฒนา
ครูเปนสวนสําคัญ ซึ่งตองการการวางแผนท่ีดี ท่ีวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนควรจะทําใหดีใหสวย หากงบประมาณ24

ยังนอย ขอใชงบประมาณ ๒-๓ ลานบาทเพ่ือไปปลูกตนไม ใหรมเย็นเขียวชอุมไวกอน
นายสมศักดิ์  สุโมตยกุล กลาววา ท่ีวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนนั้นมีการคิดและจะทํากันอยู26

หลายครั้ง แตก็ติดเรื่องตางๆ เหมือนรถติดหลม มาถึงวันนี้ไดเริ่มเกิดข้ึนแลว คณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยไดออกงบประมาณกันเองในการพัฒนา แตพ้ืนท่ีมีอยู ๒-๓ รอยไร หากทํากิจกรรมอยางเดียวคงไม28

คุมคา ควรจะตองนําแผนท่ีเคยทําไวมาพิจารณากันอีกทีวาควรจะทําอะไร จะตัดอะไร จะเพ่ิมอะไร ตัดสินใจแลว
ผลักดันใหเกิดประโยชนใหเต็มท่ี30

นายกสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นวา พ้ืนท่ีวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนเหมาะสําหรับออกคาย
พัฒนาชนบทของนักศึกษาในการทํากิจกรรมสาธารณะ หากทําอยางจริงจังก็อาจจะกอเกิดรายไดได อาจจะให32

อาจารยท่ีเกษียณอายุราชการแลวมาชวยกันทําซึ่งจะทําใหไมตองจายเงินเดือนสูงเกินไปนัก ท้ังนี้ มีขอสังเกตวา
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เม่ือเปลี่ยนอธิการบดีแนวนโยบายก็เปลี่ยนไป ดังนั้นจึงตองคิดใหม ถามใหมวาอธิการบดีมีแนวคิดกับวิทยาลัยชัย
บาดาลพิพัฒนอยางไร หากไมประสงคจะทําก็จะไดยกใหคน อ่ืนไป เชน  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย2

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยท่ีพอจะมีงบประมาณในการดําเนินงาน ถาจะใชพ้ืนท่ีนี้อยูก็ตองพิจารณา
วาจะทําอยางไร ถาไมคิดท่ีจะใชพ้ืนท่ีท่ีวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนก็ใหมอบสถานศึกษาอ่ืนท่ีมีความสามารถจะ4

ดีกวา หากเปลี่ยนอธิการบดีและมีความคิดท่ีจะทําเรื่องนี้ก็หาเงินซื้อคืนมา เชนเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทรท่ีมีความคิดท่ีจะยายไปบางคลา แลวใหท่ีเดิมเปนวิทยาเขต แตก็มีความคิดเห็นท่ีขัดแยงกัน หากมี6

งบประมาณนอยไมสามารถดําเนินการไดท้ังสองท่ี ก็ตองเลือกทําท่ีใดท่ีหนึ่ง ท่ีท่ีอยูเปนหลักก็ตองสรางให
พัฒนาข้ึน ท่ีใดเปนรองก็คอยๆ ประคับประคองไว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครอยูท่ีนี่เปนหลัก แตเม่ือใดท่ีมี8

เหตุเชนวัดพระศรีมหาธาตุฯ เรียกคืนพ้ืนท่ี ก็ตองมีพ้ืนท่ีสํารองอยูท่ีชัยบาดาลพิพัฒน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นครอาจจะตองไปอยูท่ีวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนก็ได ดังนั้น ในระยะแรกใหจัดสรรงบประมาณ ๒-๓ ลานบาท10

เพ่ือไปพัฒนาสิ่งพ้ืนฐานท่ีวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน เชน ประปา ไฟฟา ตนไม
อธิการบดีกลาววา ฝายบริหารตระหนักเรื่องวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนพอสมควร ไดรับทราบ12

นโยบายนี้ตั้งแตสมัยท่ีรองศาสตราจารยเปรื่อง  กิจรัตนภร เปนอธิการบดี และไดหยิบยกมาดําเนินการตลอด แต
เนื่องดวยภารกิจและเงื่อนไขของคณาจารยและบุคลากรท่ีมีขอจํากัด อยางไรก็ตาม ไดมอบนโยบายมาตลอดวา14

การทําวิจัยนั้นตองลงพ้ืนท่ีท่ีชัยบาดาลพิพัฒน และเชิญชวนทุกคณะรวมดําเนินการ ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ
สํานักงานบริการวิชาการและฝกอบรม คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดลงพ้ืนท่ีอยู16

ตลอดเวลา นอกจากนั้นไดมีการวางแผนไวแตยังไมเปนไปตามแผนคือการจัดทําโซลารฟารม ไดหารือกับเจาของ
พ้ืนท่ีแลว ท่ีสวนนั้นจะตั้งเปนศูนยการเรียนรูเรื่องพลังงานทดแทน ไดทํา MoU ไวแลว แตยังไมมีพระราช18

กฤษฎีกาวาจะใหพ้ืนท่ีบริเวณนั้นเปนโซลารฟารม อีกสวนหนึ่งคือการจัดทําเปนคายลูกเสือ และสิ่งสําคัญท่ีสุดท่ี
ตระหนักท่ีสุดคือการฝกหัดครู ไดวางแผนจะดําเนินการในประเด็นเหลานี้ และไดพยายามแกปญหาเพ่ือใหเปนไป20

ตามแผน แตก็มีขอจํากัดท่ีเปนเงื่อนไข ดวยบุคลากรไมเขาใจหรือคิดเห็นไมตรงกัน แตก็ไดพยายามปรับปรุงแกไข
ท้ังนี้แลวฝายบริหารไมเคยท่ีจะไมคํานึงถึงวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน22

ศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหขอมูลวา ๑) เรื่อง
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษานั้น โดยเฉพาะครู สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดรับมอบหมายจาก24

รัฐบาลใหดําเนินการในสองสามเรื่อง แตไดรับไปทําเรื่องพัฒนาคนสองเรื่อง เรื่องท่ี ๑ คือแผนความตองการการ
ผลิตบุคลากรทางดานการศึกษา มีการวิเคราะหวาขาดครูอยางไร ตองการครูประเภทใด ตองการการฝกอบรม26

อยางไร ซึ่งเปนประโยชนมากตอการพัฒนา จะนําเอกสารมาใหอธิการบดีไดศึกษา เรื่องท่ี ๒ ศึกษาแผนความ
ตองการการผลิตบุคลากรทางดานอุตสาหกรรม ซึ่งตนไดเสนอใหทําเรื่องแผนความตองการ และการผลิต28

บุคลากรดานการเกษตรตอไป สองเรื่องนี้มีความสําคัญ ถาไดเห็นขอมูลความตองการ การวางแผนใดๆ จะ
สอดคลองกับความตองการของรัฐบาล เรื่องวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนก็เปนเรื่องสําคัญ เพราะอยางนอยท่ีสุดก็30

ทําใหมหาวิทยาลัยมีพ้ืนท่ีท่ีเปนของมหาวิทยาลัยเองมากกวาหารอยไร จึงตองการทราบวามหาวิทยาลัยไดทํา
แผนการใชประโยชนมากนอยเพียงใด บางแหงเชนวิทยาเขตสุราษฎรธานีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรท่ีมี32

พ้ืนท่ีอยูมาก มีการวางแผนใชประโยชนจากพ้ืนท่ีโดยการหารายไดมากอน พืชใดปลูกแลวสรางรายไดก็
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ดําเนินการเลย รวมไปถึงการเลี้ยงปลา ไมควรปลอยพ้ืนท่ีใหวางเปลา จึงควรไปศึกษาเพ่ือหารายได และไม
เฉพาะเปนการสรางรายไดแตนักศึกษาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของก็ไดลงมือทําดวย วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนเปน2

พ้ืนท่ีท่ีสําคัญเพราะหากมีเหตุจะเปนท่ีตั้งท่ี ๒ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงตองกลาทํากลาลงทุน เรื่อง
การวิจัยก็มีหนทางในการพัฒนามากมาย แตมหาวิทยาลัยไมคอยใหความสําคัญในเรื่องนี้ เม่ือมีวิทยาเขตไปตั้งอยู4

ในพ้ืนท่ีนั้น ก็ตองไปวิจัยข้ันพ้ืนฐานวาชุมชนบริเวณนั้นตองการอะไร ตองการใหมหาวิทยาลัยชวยอะไร สวนเรื่อง
พ้ืนท่ีตองมีการวางแผนวาพ้ืนท่ีสวนใดจะทําอยางไร สอดคลองกับคณะใดบาง เปนแหลงพ้ืนท่ีวิจัยและการเรียน6

การสอน จึงขอใหพิจารณาเรื่องการจัดทําแผนอีกครั้งวาจะพัฒนาอยางไร วางแผนพ้ืนท่ีอยางไร ใชประโยชน
อยางไร ลงทุนสามสี่ลานบาทก็นาจะคุมคา ไมควรปลอยใหวางเปลาเชนนี้ ควรทําใหไดประโยชนจริงๆ ชุมชน8

และนักศึกษาไดมาใชประโยชนในวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน ไดท้ังเรียน รายได ความรูความเชี่ยวชาญตางๆ
อาจารยชินะทัตร  นาคะสิงห กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําใหขอมูลวา10

วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนโดยผูอํานวยการรวมกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดจัดอบรมใหครูในเขต
การศึกษารอบๆ วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน ปหนึ่งสามารถจัดอบรมได ๒-๓ ครั้ง ตามงบประมาณท่ีมีอยางจํากัด12

และนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขาวิชาสัตวศาสตร ก็ไดใชพ้ืนท่ีวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนเปนแหลง
เรียนรู ฝกภาคปฏิบัติ นอกจากนั้นนักศึกษายังไดไปทําคายอาสาท่ีโรงเรียนรอบๆ วิทยาลัยมีหอพักนักศึกษาจึง14

สามารถเปนศูนยปฏิบัติงานได ออกฝกงานรอบๆ ได
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ทําไดอยางไรดวยงบประมาณท่ีไดรับเพียงสองแสนบาทเศษ16

อาจารยชินะทัตร นาคะสิงห กลาววา วิทยากรมาจากญี่ปุน เปนวิทยากรท่ีมีความสัมพันธกัน
มากอน จึงไดเชิญมาบรรยาย18

นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา คณะแตละคณะไปใชประโยชนจากวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน
แตวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนไมมีรายได ดังนั้นระบบรายไดรายจายของมหาวิทยาลัยคอนขางติดขัดมาก20

หนวยงานบริการของมหาวิทยาลัยควรตองใหบริการและรับจายเงินดําเนินการกันเองได จึงขอใหหารือกับกอง
คลังวาตอไปจะใหหนวยงานภายในของมหาวิทยาลัยใชบริการกันเอง แลวจายคาใชจายจะตองทําอยางไร22

ตองการใหสภามหาวิทยาลัยสนับสนุนอะไรเพ่ิมเติม
นายไพรัช  อรรถกามานนท กลาววา คายลูกเสือจะสรางรายได จึงขอใหออกระเบียบรองรับไว24

มิฉะนั้นรายไดท่ีกลาวถึงจะไมเขาระเบียบทางราชการ และกลาววาถึงแมจะมีพ้ืนท่ีมากกวาหารอยไร แตก็เปน
ภูเขาเสียสามรอยไรเทานั้น จึงเหลือพ้ืนท่ีอีกประมาณสองรอยกวาไรเทานั้น26

ศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว ถามวา เคยมีการสํารวจวาคณะตางๆ จะไปใชพ้ืนท่ีท่ีวิทยาลัย
ชัยบาดาลพิพัฒนทําอะไรบาง ปจจุบันเปนอยางไร มีการติดตามหรือไม ผลเปนอยางไร28

ผูชวยศาสตราจารยเดช  บุญประจักษ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหขอมูลวา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดใชพ้ืนท่ีวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน จัดกิจกรรมตลอดมา ท่ีดําเนินการมาทุกป30

คือการจัดอบรมคณิตศาสตรใหโรงเรียนในชุมชน โดยนํานักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตรไปจัดคาย และใหบริการ
ทางวิชาการแกโรงเรียนในพ้ืนท่ีโดยรอบ เรื่องการจายเงินนั้น คณะก็มีงบประมาณแตไมสามารถจายเงินได32

เพราะไมมีใบเสร็จกลับมาเบิก จึงเปนปญหาเรื่องของการจายเงิน นอกจากนี้คณะไดใชวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน
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เปนฐานในการศึกษาขอมูลท่ีจะทําวิจัย เม่ือสองสามปท่ีผานมาก็ไดดําเนินการตอเนื่อง และในปนี้ก็ไดลงพ้ืนท่ี
และใชวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนเปนฐานในการศึกษาและใหขอมูลแกชุมชน โดยมีผูอํานวยการวิทยาลัยชัย2

บาดาลพิพัฒนเปนผูประสานงานหนวยงานตางๆ ในชุมชน นอกจากนั้นยังมีการดูแลผูสูงอายุในชุมชน การดูแล
ผูสูงอายุท่ีปวยเปนโรคเบาหวาน การจัดการเรียนรูคณิตศาสตร การถนอมอาหาร เปนตน4

ศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว เสนอแนะวา เรื่องวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนควรดําเนินการ
อยางจริงจัง6

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กลาววา ตามจริงแลวก็มีแผนและมีการดําเนินการ และสภา
มหาวิทยาลัยก็ไดลงพ้ืนท่ีไปหลายครั้ง8

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงขอมูลเพ่ิมเติมวา กรณีวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนนั้น นายกสภา
มหาวิทยาลัยไดใหผูอํานวยการวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนมาเลาใหฟงในท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินงานของสภา10

มหาวิทยาลัย ฝายกฎหมายฯ และมอบหมายใหผูอํานวยการวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนไปสํารวจวามีความตองการ
อะไร ติดขัดอะไร ขณะนีอ้ยูในข้ันตอนของการจัดทํา (ราง) ขอบังคับเก่ียวกับวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนใหม12

นายสมศักดิ์  สุโมตยกุล ใหขอสังเกตวา ไดเคยเสนอขอคิดเห็นหลายประการท่ีตองการจะทํา
ไวหลายอยาง แตก็คิดวาทําไมไดเพราะติดขัดเรื่องระเบียบและเรื่องตางๆ วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนเปนพ้ืนท่ีท่ี14

สามารถทําโครงการไดมากมาย กรรมการก็มีความคิดดีๆ แตก็ไมไดนําไปดําเนินการอยางจริงจัง
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสรุปวา วาระนี้สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ เวนแตเรื่อง16

คาใชจายงบคงคลังใหไปจัดทํารายละเอียดมาใหม เพราะไมเปนไปตามขอบังคับ แตก็ตองรวดเร็วเพราะ
จําเปนตองใชในการติดคางงวดงานตางๆ สวนเรื่องวิทยาลัยนานาชาติพระนครตองนําเสนอรายละเอียดมาใหม18

วารายรับรายจายเปนอยางไร เงินท่ีไดไปไดใชอะไรบาง รายจายจายคาอะไรบาง ท่ีตั้งงบประมาณมานี้จะนําไป
ทําอะไร จริงๆ แลวมีงบประมาณอยูเทาใด และมีความเห็นวาวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนไดรับงบประมาณ20

นอยกวาคาตอบแทนท่ีปรึกษา อาจจะปรับงบประมาณในสวนของสวนของวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนไดหรือไม
นอกจากนี้ยังไดเสนอและวา เพ่ือใหชัดเจนในการยกรางขอบังคับเก่ียวกับวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนนั้นควรเชิญ22

นายสมศักดิ์  สุโมตยกุล นายไพรัช อรรถกามานนท นายดุสิต  เจริญควนิช ศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว
เขารวมประชุมดวยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการพัฒนาวิทยาลัย24

มติท่ีประชุม ๑) อนุมัติเฉพาะในสวนของงบประมาณเงินรายได ใหยกเวนในสวนของคาใชจายจากเงินคง
คลัง โดยใหมหาวิทยาลัยไปจัดทําขอมูลมาใหมโดยเร็ว เพราะกรณีการติดคางคากอสราง26

๒) ในสวนของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร ใหทํารายละเอียดวา ใชจายอะไรบาง รายรับมีอะไร
รายจายมีอะไร28

๓) ใหพิจารณาดวยวาหนวยงานท่ียืมเงินไปแลวนั้น มีรายจายท่ีนําไปทําอะไร จะไดทราบวาท่ี
ลงทุนไปแลวเปนเงินเทาใด30

๔) กรณีขอสังเกตเก่ียวกับงบประมาณของวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนนั้น ใหปรับเพ่ิม
งบประมาณใหวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน และใหวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนนําแนวคิดตางๆ32

ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิดังตอไปนี้ มาปรับและเรงรัดดําเนินโครงการ



๑๙

๔.๑) โครงการผลักดันครูชนบท
๔.๒) ศูนยสอบบรรจุครูดวยระบบดิจิตอล2

๔.๓) กิจกรรมตาม MoU กับกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
๔.๔) ปลูกตนไม โดยจัดใหมีผูดูแลรักษาคนละตน4

๔.๕) ทําแผนพัฒนาการใชประโยชนจากพ้ืนท่ีของวิทยาลัยไมปลอยใหพ้ืนท่ีวางเปลา
เชน การเกษตร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว โดย6

(๑) ใหนักศึกษาไดปฏิบัติดวยตนเอง
(๒) ศึกษาดวยวาชุมชนตองการอะไร8

(๓) จัดทําแผนและพ้ืนท่ีใหสอดคลองกัน
๕) ในการนําเสนองบประมาณปตอๆ ไปนั้น จะตองนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาคําขอตั้ง10

งบประมาณแผนดินกอนนําเสนอรัฐบาล
๖) ในการจัดทํารางขอบังคับวาดวยการบริหารวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน ควรเชิญนายสมศักดิ์12

สุโมตยกุล นายไพรัช  อรรถกามานนท นายดุสิต  เจริญควนิช ศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว
เขารวมประชุมดวยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการพัฒนาวิทยาลัย14

16

๓.๒ รายงานผลการพิจารณาการขอตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเรียนเชิญนายถนอม  อินทรกําเนิด ประธานคณะกรรมการ18

พิจารณากลั่นกรองการตอเวลาราชการ ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเกษียณอายุราชการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายงานขอมูลความวา วิทยาลัยการฝกหัดครูไดเสนอขอมูลบุคลากร จํานวน ๒ ราย20

เขารับการพิจารณากลั่นกรองการตอเวลาราชการคณะกรรมการไดมีการประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรองการตอ
เวลาราชการดังกลาว ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด และคณะกรรมการไดมีการประชุมพิจารณาใน22

ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ เม่ือวันศุกรท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๘๙ โดยมีมติท่ีประชุมใหนําเสนอการตอเวลาราชการของ
ขาราชการพลเรือนราย รองศาสตราจารยจิตราภา กุณฑลบุตร ซึ่งฝายเลขานุการไดนําเสนอขออนุมัติจากสภา24

มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ ในวันศุกรท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย
ไดมีมติอนุมัติใหตอเวลาราชการของบุคคลดังกลาว สําหรับอีก ๑ ราย จะดําเนินการพิจารณาเม่ือไดรับการ26

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยกอน คือ ผูชวยศาสตราจารยศุภวรรณ  เล็กวิไล ซึ่งในการประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ เม่ือวันศุกรท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ไดมีมติอนุมัติให ดํารง28

ตําแหนงรองศาสตราจารยแลวคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตอเวลาราชการฯ จึงไดประชุมพิจารณาการ
ขอตอเวลาราชการ ราย รองศาสตราจารยศุภวรรณ  เล็กวิไล ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๓๑30

สิงหาคม ๒๕๕๙ จากการประชุมคณะกรรมการ ไดพิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ  ประกาศของ
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการตอ32

เวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร



๒๐

วาดวยวิธีการ    ขอตอเวลาราชการของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  วาดวย
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการและผูบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๗ และขอบังคับ2

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการและ
ผูบริหาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอท่ี4

ประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติการตอเวลาราชการของ รองศาสตราจารยศุภวรรณ   เล็กวิไล
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ใหรีบดําเนินการ และใหขอสังเกตวารองศาสตราจารย6

ศุภวรรณ  เล็กวิไล ไดรับรางวัลเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเดนระดับชาติ ควรนํามาถายทอดโดยเขียนเปนคูมือเพ่ือ
จะเปนประโยชนแกครูภาษาไทย8

มติท่ีประชุม อนุมัติตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษารายรองศาสตราจารยศุภวรรณ
เล็กวิไล10

๓.๓ (ราง) ขอบังคับ และ (ราง) ระเบียบ12

๓.๓.๑ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยกองทุนวิจัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ....
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา เพ่ือใหการบริหารจัดการกองทุนวิจัยเปนไปดวย14

ความเรียบรอย คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายจัดทําขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ในการ
ประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ เม่ือวันศุกรท่ี ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงไดดําเนินการปรับแกโดยจัดทําเปนขอบังคับ16

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยกองทุนวิจัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.  .... รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา18

มติท่ีประชุม อนุมัตขิอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยกองทุนวิจัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
20

22

๓.๓.๒ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการใชโทรศัพทเคลื่อนท่ี
พ.ศ.  ....24

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดนําเสนอ  (ราง)
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการใชโทรศัพทเคลื่อนท่ี  พ.ศ.  .... ซึ่งผานการกลั่นกรองจาก26

คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกฎหมาย  และฝายจัดทําขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ เม่ือวันศุกรท่ี ๙ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ เรียบรอย28

แลว จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา
มติท่ีประชุม อนุมัตขิอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการใชโทรศัพทเคลื่อนท่ี  พ.ศ. ๒๕๕๙30

๓.๓.๓ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการใหบริการการวิจัย32

และงานท่ีปรึกษาแกหนวยงานภายนอก (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ....



๒๑

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยใหขอมูลความวา เพ่ือใหการบริหารจัดการการใหบริการการ
วิจัยและงานท่ีปรึกษาแกหนวยงานภายนอกเปนไปดวยความเรียบรอย คณะกรรมการดําเนินงานของสภา2

มหาวิทยาลัย ฝายกฎหมาย  และฝายจัดทําขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ เม่ือ
วันศุกรท่ี ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงไดดําเนินการปรับแกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการ4

ใหบริการการวิจัยและงานท่ีปรึกษาแกหนวยงานภายนอก รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตาม
ระเบียบวาระนี้ จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา6

มติท่ีประชุม อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการใหบริการการวิจัยและงานท่ี
ปรึกษาแกหนวยงานภายนอก (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙8

๓.๓.๔ (ราง) ระเบียบวิทยาลัยนานาชาตพิระนคร10

๑) (ราง) ระเบียบวิทยาลัยนานาชาติพระนคร วาดวยการใหบริการทางวิชาการและ
งานวิจัยสูสังคมของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร  พ.ศ. ๒๕๕๙12

อธิการบดีรายงานวา วิทยาลัยนานาชาติพระนคร ไดนําเสนอ (ราง)  ระเบียบวิทยาลัยนานาชาติ
พระนคร วาดวยการใหบริการทางวิชาการและงานวิจัยสูสังคมของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร  พ.ศ. ๒๕๕๙14

ซึ่งผานการพิจารณาของคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยเรียบรอยแลว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ16

ศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว ใหขอสังเกตเก่ียวกับชื่อระเบียบซึ่งมีคําวา "สูสังคม" วาคํานี้มี
ความจําเปนหรือไมเพราะระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการใหบริการการวิจัยและงานท่ีปรึกษาแก18

หนวยงานภายนอก ก็ไมมีคําวา “สูสังคม”
รองศาสตราจารยคมเพชร   ฉัตรศุภกุล ใหขอสังเกตวา ระเบียบวิทยาลัยนานาชาติพระนคร วา20

ดวยการใหบริการความรูทางวิชาการและงานวิจัยสูสังคมของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร อาจจะซ้ํากับ ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการใหบริการการวิจัยและงานท่ีปรึกษาแกหนวยงานภายนอก  จึงขอใหเขาใจ22

คําวาวิจัยใหถูกตอง
ผูชวยศาสตราจารยณรงคศักดิ์  จักรกรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร24

ถามวา ปกติแลวอาจารยทุกคณะจะรับงานวิจัยหรืองานท่ีปรึกษาจากหนวยงานภายนอก ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร วาดวยการใหบริการการวิจัยและงานท่ีปรึกษาแกหนวยงานภายนอก ถามีระเบียบนี้แสดงวา26

อาจารยวิทยาลัยนานาชาติพระนครไมตองทําตามระเบียบนั้นใชหรือไม แสดงวาอาจารยวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
มีกองทุนท่ีจะจัดการดานงานวิจัยของตนเองใชหรือไม ไมมีสิทธิ์ในการขอทุนจากกองทุนวิจัยใชหรือไม เพราะคณะ28

อ่ืนทําวิจัยแลวตองเขากองทุนวิจัย แตวิทยาลัยนานาชาติพระนครทําวิจัยไมตองเขากองทุนวิจัย แตเขาสูวิทยาลัย
ตนเอง30

ศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว ใหขอสังเกตวา การใหบริการความรูนั้นไมใชการวิจัย การวิจัย
หมายถึง การวิจัยเพ่ือใหเกิดการใหบริการความรูทางวิชาการก็นาจะใชได32
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นายกสภามหาวิทยาลัยใหขอสังเกตวา เปนความคิดจากผูบริหาร ในสวนของผูอํานวยการไมไดคิด
จากในสวนของอธิการบดี วาตกลงท่ีไปรับงานวิจัยเงินยังจะตองแบงใหมหาวิทยาลัยตามระเบียบหรือไม หรือวาจะ2

ใหวิทยาลัยเปนอิสระ เพราะเปนการรับจางมา การบรรยายก็หักเขากองทุนรอยละ ๕ แตของวิทยาลัยไมไดหักใน
สวนของการบรรยาย ดังนั้นจึงขอใหกลับไปพิจารณาและนํากลับมาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง สวนขอ ๑๑ จะใหนิติกร4

เขียนใหใหมใหชัดเจนข้ึน สวนคํานิยามคําวาวิจัยนั้นใหไปดวูาขอบังคับฯ วาดวยกองทุนวิจัยเขียนวาอยางไร
ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร กลาววา ในหนา ๔ ขอ ๑๗ ระบุวา คาใชจายใน6

การดําเนินการสุดทายก็ตองจายเขากองทุนวิจัย
ผูชวยศาสตราจารยณรงคศักดิ์  จักรกรณ อธิบายวา เพ่ือใหเขาใจตรงกัน ปกติแลวในการหักเขา8

กองทุนรอยละ ๕ นั้นคํานวณจากวงเงินโครงการ เชน วงเงินโครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หักเขากองทุน ๕๐,๐๐๐ บาท
ไมไดบอกวาเฉพาะคาเสื่อมราคา10

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอใหนําไปตรวจสอบมาใหมใหรอบคอบ เชนขอ ๓ การนําเครื่องมือท่ีมี
อยูไปใชหรือใหเชาจะรวมเรียกวาบริการวิชาการหรือไม12

นายผดุงชาติ  สุวรรณวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิกลาววา การวิจัยในขอ ๓ ไดให
คําจํากัดความวา การใหบริการความรูทางวิชาการเพ่ือจัดทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหกับหนวยงานท่ีมาวาจาง หรือให14

ทุนอุดหนุน มี ๒ ประเด็น คือ ๑) ไมไดเปนการทําวิจัย แตเปนการใหความรูทางวิชาการท่ีเก่ียวกับงานวิจัย ๒) มี
หนวยงานมาวาจางหรือใหทุน16

รองศาสตราจารยทองหลอ  วงษอินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิกลาววา วิทยาลัย
นานาชาติพระนครเสนอกรอบมาวา หากวิทยาลัยจะดําเนินการบริการทางวิชาการจะตองคิดอยางไร การรับงานวิจัยก็18

เชนกัน มีความเห็นวามหาวิทยาลัยมีระเบียบวาดวยการบริการทางวิชาการและระเบียบวาดวยงานวิจัยอยูแลว ถาใช
เหมือนกันจะดกีวาเพราะหากมีความแตกตางจะเกิดปญหาดานความเปนธรรมได หากใชระเบียบเดียวกันจะไดหรือไม20

นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวสรุปวา ถาเชนนั้นใหนําไปเทียบกับขอบังคับของมหาวิทยาลัย ท่ีใชได
ท่ัวไป สวนใดท่ีใชกับวิทยาลัยไมไดก็เขียนข้ึนใหม สวนใดท่ีใชไดก็ใชเหมือนกัน จะเขียนใหมก็ไดแตคัดลอกมาให22

เหมือนกัน ท่ีตองไปพิจารณาใหชัดเจนคือเงินรายไดนี้จะถือเปนเงินรายไดของวิทยาลัยหรือถือเปนเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย แลวถาเปนเงินรายไดของวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะนําสวนนี้มากอนหรือไม หรือใหวิทยาลัยบริหาร24

จัดการเอง และในสวนของคาวัสดุอุปกรณนั้นก็ตองนํามาเทียบและพิจารณาไปทีละประเด็น นิติกรตองอานขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย วาดวยการใหบริการทางวิชาการ วาดวยทุนวิจัยและท่ีเก่ียวของใหละเอียด แลวจึงเสนอแนะวาสิ่ง26

ใดบางท่ียังไมคลองตัว เพ่ือใหเกิดความคลองตัวเทาท่ีจะทําได
รองศาสตราจารยเปรื่อง  กิจรัตนภร ใหความเห็นวา เรื่องการบริการทางวิชาการและการวิจัยนี้ หาก28

คณะอ่ืนตองการทําขอบังคับนี้บาง เชนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตองใชเครื่องมือ ถาใชขอบังคับกองทุนวิจัย
อาจจะไมเอ้ือ เพราะเก่ียวของกับการใชเครื่องมือดวย ถาหลักการของวิทยาลัยนานาชาติพระนครใหเทียบเคียง ดังนั้น30

ตอไปในแตละคณะควรจะมีขอบังคับในลักษณะการบริการวิชาการและงานวิจัยใหสอดรับกับธรรมชาติของคณะดวย
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา ท่ีมาของระเบียบนี้ไมใชเพราะวิทยาลัยนานาชาติพระนครตองการ32

ดําเนินการแยกตางหาก แตเพราะวิทยาลัยนานาชาติพระนครตั้งข้ึนมาเพ่ือเปนหนวยท่ีตองพ่ึงพาตนเองแลวใหออก
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ขอบังคับเพ่ือใชเอง ถาดีก็จะนํามาใชกับระบบของมหาวิทยาลัย ๑) งบประมาณก็เปนของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
ท้ังหมด ๒) บุคลากรก็เปนของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร ซึ่งตองจายคาตอบแทนเอง เครือ่งไมเครื่องมือก็ตองซื้อเอง2

แตงบประมาณมหาวิทยาลัยใหยืม ฉะนั้นจึงมีสิทธิ์ท่ีจะออกระเบียบได แตมหาวิทยาลัยในฐานะเปนเจาของหนวยงานนี้
ก็ตองชั่งน้ําหนัก วาแลวจะเอารายไดในสวนนี้อีกรอยละ ๕ อีกหรือไม ก็ตองเขียนใหชัด สวนคณะอ่ืนไดรับการจัดสรร4

ตั้งงบประมาณให จึงตองใชระเบียบกลาง แตเม่ือใดท่ีคณะคิดวาสามารถทําเชนนี้ไดจะออกนอกระบบและดําเนินการ
เอง รับผิดชอบเอง มีกําไรและสงใหมหาวิทยาลัยก็ได6

รองศาสตราจารยทิวัตถ  มณีโชติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําใหขอสังเกตวา
นอกจากระเบียบและขอบังคับตางๆ ท่ีกลาวถึงนั้น การอิงกับยุทธศาสตรท่ี ๘ ของมหาวิทยาลัยก็นาจะนํามาพิจารณา8

ดวย เพราะจากขอมูลวา วิทยาลัยนานาชาติพระนครอยูไดดวยเงินของตนเองนั้น ณ ปจจุบัน วิทยาลัยนานาชาติ
พระนครก็ยังขอกองทุนวิจัยอยู ถาเปนเชนนี้แลวการเลี้ยงดูตัวเอง การวิจัยหรือการดําเนินการตางๆ ก็ควรจะใชของ10

วิทยาลัยเทานั้น
รองศาสตราจารยวิชัย  แหวนเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํากลาววา จาก12

ระเบียบจะเก่ียวกับการใหบริการทางวิชาการและการวิจัย ยังไมเก่ียวกับการขอทุนวิจัย การขอทุนวิจัยก็เปนสิทธิท่ี
วิทยาลัยนานาชาติพระนครจะขอไดอยูแลว สวนระเบียบนี้เปนระเบียบรับจายของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร สภา14

มหาวิทยาลัยสามารถอนุมัติหรือเห็นชอบใหจัดได คณะอ่ืนจะทําบางก็ได
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา เปนการหารายได เรื่องทุนนั้นตองยอมรับวาถึงจะเปนหนวยงาน16

ภายในท่ีมหาวิทยาลัยจดัตั้งข้ึน แตทุกหนวยงานก็เปนสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัย และเม่ือวิทยาลัยนานาชาติพระนคร
หารายไดมาแลว เม่ือมีเงินเหลือก็นํามาเขามหาวิทยาลัยเพ่ือเปนรายได ซึ่งตอไปถาทําไดดี อาจจะเปนแหลงรายได18

สําคัญของมหาวิทยาลัย ดังนั้นเม่ือวิทยาลัยนานาชาติพระนครกําลังตั้งตวั มหาวิทยาลัยก็ตองสนับสนุนเชนเดียวกับ
สนับสนุนพนักงานมหาวิทยาลยัอ่ืนๆ เชนกัน ถามีอาจารยมาแลวตองการทําวิจัยเพ่ือประโยชนทางวิชาการก็มีสิทธิ์ท่ีจะ20

มาขอทุนได ขณะนี้หนวยงานในสวนกลางเขาใจผิดวาหนวยงานนอกโครงสรางไมสามารถใชรถบริการของมหาวิทยาลัย
ได ซึ่งตองทําความเขาใจกันใหม อธิการบดีตองใหนโยบาย สิ่งใดท่ีเอ้ืออํานวยกันไดก็ตองเอ้ืออํานวยกัน เพราะไมใช22

คูแขง แตเปนหนวยงานท่ีมหาวิทยาลัยตั้งข้ึนเพ่ือหารายไดใหกับมหาวิทยาลัย เชนเดียวกับโรงเรียนสาธิตฯ ท่ี
มหาวิทยาลัยหวังวาจะเปนแหลงรายไดใหกับมหาวิทยาลยั หรือหากมหาวิทยาลัยตั้งคณะแพทยศาสตร ก็ตองทุมทุนลง24

ไปมหาศาลเพ่ือใหตั้งตัวได เม่ือตั้งตัวไดวันขางหนาก็จะกลายเปนแหลงรายไดใหกับมหาวิทยาลัยเชนกัน กรณีนี้จึงให
นํากลับไปทบทวนโดยใหนิติกรชวยตรวจสอบอยางละเอียด และในเชิงนโยบายอธิการบดีจะตองหารอืกับผูอํานวยการ26

วิทยาลัยนานาชาติพระนครวาจะจัดสรรรายไดกันอยางไร
มติท่ีประชุม ใหนํากลับไปทบทวนใหรอบคอบ และมอบนิติกรตรวจสอบอยางละเอียด โดยใหอธิการบดี28

หารือกับผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนครในเชิงนโยบายดวย
30

๒) (ราง)  ระเบียบวิทยาลัยนานาชาติพระนคร  วาดวย  การดาํเนินงานและการบริหารการเงิน
และการบัญชีของพระนครคลินิกการแพทยแผนไทยประยุกต  พ.ศ. ๒๕๕๙32



๒๔

อธิการบดีรายงานวา วิทยาลัยนานาชาติพระนคร ไดนําเสนอ  (ราง)  ระเบียบวิทยาลัย
นานาชาติพระนคร  วาดวย  การดําเนินงานและการบริหารการเงินและการบัญชขีองพระนครคลินกิการแพทยแผนไทย2

ประยุกต  พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งผานการพิจารณาของคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยเรียบรอยแลว รายละเอียด
ดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความ4

เห็นชอบ
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา (ราง) ระเบียบวิทยาลัยนานาชาติพระนคร วาดวยการดําเนินงานและ6

การบริหารการเงินและการบัญชีของพระนครคลินิกการแพทยแผนไทยประยุกต พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น มีความแตกตางกัน
อยางไรกับท่ีใชกันอยูในระบบปจจุบันมากนอยเพียงใด และไดจัดตั้งคลินิกดังกลาวหรือไม8

นิติกร ใหขอมูลวา คลินิกจัดตั้งแลวอยูท่ีอาคารพระนครฟตเนสแอนดสปา
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา ใครเปนคนตั้ง ตั้งข้ึนมาไดอยางไร เปนฐานะอะไร10

อธิการบดีใหขอมูลวา วิทยาลัยนานาชาติพระนครมีหลักสูตรแพทยแผนไทยประยุกต และคลินิกนี้
อยูในสาขาวิชาเปนธุรกิจจําลอง ใหอาจารยในสาขานําความรูมาจัดเปนคลินิก ปจจุบันอยูท่ีกาซะลองสปา ดูแล12

สุขอนามัยของอาจารย บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก จึงตั้งเปนคลินิกจําลอง คลินิกจึงเปนการบริหาร
ของสาขาวิชาในรูปแบบของธุรกิจจําลอง แตปจจุบันหลักสูตรแพทยแผนไทยประยุกตยังไมเปดสอน คลินิกจึงเปนภาระ14

งานของอาจารยในขณะนี้
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา มีฐานะเปนโรงพยาบาลหรืออยางไร16

อธิการบดีกลาววา  ในอนาคตตองขยาย ปจจุบันเปนการบริการในสาขาวิชา แตตองมีบุคลากรมา
บริหารและมีอาจารยท่ียังไมมีชั่วโมงสอนจึงตองมีภาระงานเพ่ือเตรียมรับการประเมิน โดยจัดเปนคลินิกอีกท้ังยังรองรับ18

การเปนหนวยฝกงานของนักศึกษาในอนาคตดวย
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา การเปดคลินิกไมตองขออนุญาตหรืออยางไร20

อธิการบดีกลาววา เปดเปนการภายในอยูในสาขาวิชา การเปดคลินกินั้นตองมีกระบวนการการขออนุญาต
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา หากตั้งคณะกรรมการโดยยังไมไดเปดก็เทากับเปนการเปดโดยไมได22

รับอนุญาต  และถามวาอาจารยมีใบประกอบโรคศิลปหรือไม
อธิการบดีใหขอมูลวา วิชาชีพแพทยแผนไทยประยุกตนั้น ตองมีคลินิกจึงจะประเมินเพ่ือใหมีการ24

จัดการเรียนการสอนได
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา การตั้งคลินิกอยูภายใตกฎหมายการแพทยแผนไทยประยุกตหรือไม26

และมีการขออนุญาตหรือยัง
ผูชวยศาสตราจารยอรรถพล  ปอมสถิต ใหขอมูลวา ในเงื่อนไขท่ีจะสามารถเปดสอนไดนั้นจะตองมี28

คลินิกดวย
นายกสภามหาวิทยาลัยถามวา การเปดคลินิกจะตองทําอยางไร นิติกรไดศึกษากฎหมายหรือไม30

ทราบหรือไมวามีกฎหมายนี้ดังนั้น ใหไปศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวของในการเปดคลินกิกอน พระราชบัญญัติวาดวยแพทย
ทางเลือก ศึกษาใหละเอียดวาจะตองทําอยางไรบาง ยกเวนใหหนวยการศึกษาหรือไม อยางไร ตองไปขอรับการ32

เห็นชอบจากคณะกรรมการแพทยแผนไทยหรือไม



๒๕

รองศาสตราจารยทิวัตถ มณีโชติ เสนอแนะวา ถาจะทําตอในเอกสารหนา ๔ ขอ ๑๙ ควรมีความ
ชัดเจนกวานี้ท่ีระบุวา ในเรื่องผลกําไร หากเหลือใหคณะกรรมการพิจารณาใหมหาวิทยาลัยตามความเหมาะสม คําวา2

“ความเหมาะสม” ยังไมชัดเจน และขอความวา “ท่ีเหลือคอยเขาสาขา” อาจจะกอใหเกิดปญหาในอนาคตได
นายกสภามหาวิทยาลัยกลาววา เรื่องนี้ไมใชเรื่องท่ีจะทําไดโดยงาย ตองใชความรูกวางกวานี้มาก แต4

ในเรื่องนี้เปนระเบียบของวิทยาลัยนานาชาติพระนคร จึงไมไดทําให ใหวิทยาลัยไปทําเอง แตคณะกรรมการดําเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัย ฝายกฎหมายและฝายจัดทําขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ อาจจะตองไปทําใหก็ได ในข้ันตนใหนิติ6

กรไปศึกษากฎหมาย และฝากนิติกรวาหากยังอานกฎหมายหลักของบานเมืองไมครบ การเปนนิติกรนั้นเสี่ยงอันตราย
มาก  มิใชเสี่ยงตอตนเอง แตเสี่ยงกับผูท่ีขอคําแนะนํา เพราะยังมีกฎหมายหลักของบานเมืองท่ีจะตองนึกถึงอีก ถาทํา8

ผานตรงนี้ก็จะกลายเปนนักกฎหมายท่ีเริ่มจะพอใชได จึงขอใหไปทําใหม
มติท่ีประชุม ใหนิติกรไปศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวของในการเปดคลินิกกอน พระราชบัญญัติวาดวยแพทยทางเลือก10

ศึกษาใหละเอียดวาจะตองทําอยางไรบาง ยกเวนใหหนวยการศึกษาหรือไม อยางไร ตองไปขอรับการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการแพทยแผนไทยหรือไม แลวรางมาใหมเสนอคณะกรรมการดําเนินงานของ12

สภามหาวิทยาลัย ฝายกฎหมายและฝายจัดทําขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ
14

๓.๔ การปรับแกหลักสูตร  (สมอ.๐๘) ระดับปริญญาตรี ๘ หลักสูตร (เอกสารแยกเลม)
๓.๔.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร16

๓.๔.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย
๓.๔.๓ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร18

๓.๔.๔ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
๓.๔.๕ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา (๕ ป)20

๓.๔.๖ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ป)
๓.๔.๗ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต22

๓.๔.๘ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญผูชวยศาสตราจารยกัลยา  แสงเรือง รองอธิการบดี24

รายงานวา ดวยฝายเลขานุการสภาวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  โดยสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ขอเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตร  (สมอ.๐๘) ระดับปริญญาตรี ๘ หลักสูตร ซึ่งผานคณะกรรมการ26

สภาวิชาการ  และคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตร เรียบรอยแลว
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา28

นายกสภามหาวิทยาลัยมอบนโยบายวาในการนําเสนอเอกสาร ใหเขียนใหมวาเปนการ
แกรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร จะพิจารณางายข้ึน และถามประธานคณะกรรมการดําเนินงานของสภา30

มหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตรวาไดผานการพิจารณามาแลวใชหรือไม



๒๖

นายผดุงชาติ  สุวรรณวงศ ประธานคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
ฝายกลั่นกรองหลักสูตรกลาววา ไดพิจารณาแลววาเปนเรื่องการแกรายชื่ออาจารยประจําเนื่องจากอาจารย2

เกษียณอายุราชการ ลาออก
ศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว เสนอแนะ ใหปรับการใชคําวา ปรับปรุงอาจารยประจําหลักสูตร4

รองศาสตราจารยทิวัตถ  มณีโชติ กลาววา ควรตรวจสอบความถูกตองดวย เชน
รายชื่อในเอกสารหนา ๒6

มติท่ีประชุม อนุมัติโดยใหปรับการใชคําและขอความในการนําเสนอวาระและขอใหตรวจสอบขอความใน
เอกสารใหถูกตอง8

๓.๖ กําหนดอัตราเงินเดือนของผูบริหารท่ีมิไดเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา10

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชิญนายสมชาย  ทองพันธอยู ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
รายงานขอมูลความวา ดวยมีผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ท่ีดํารงตําแหนงตามวาระ จํานวน ๒12

ตําแหนง คือ รองอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยธีระศักดิ์  อาภาวัฒนาสกุล) และคณบดีวิทยาลัยการฝกหัดครู
(ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี  ไสยวรรณ) ท่ีจะเกษียณอายุราชการ ในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ จากนั้นตองรับ14

เงินเดอืนจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย (กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย) ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของผูบริหารของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒16

พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งระบุวา “ขอ ๔ ใหผูบริหารท่ีมิไดเปนขาราชการและมิไดรับเงินเดือนในฐานะพนักงาน
มหาวิทยาลัย ไดรับเงินเดือนจากเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้18

(๑) อธิการบดี เดือนละ ๑๐๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) รองอธิการบดี เดือนละ ๔๘,๗๐๐ – ๙๗,๔๐๐ บาท20

(๓) คณบดี เดือนละ ๔๔,๓๔๐ – ๘๘,๖๘๐ บาท
ท้ังนี้ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งสภามหาวิทยาลัยจะกําหนดใหไดรับเงินเดือนสูงกวา22

ข้ันตน ก็ได โดยคํานึงถึงความรูความสามารถ และประสบการณของผูดํารงตําแหนง”
อนึ่ง ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ เม่ือวันศุกรท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลัยไดมีมติอนุมัติให24

ตําแหนงรองอธกิารบดี ไดรับเงินเดือน เดือนละ ๖๐,๐๐๐ บาท  และตําแหนงคณบดี ไดรับเงินเดือน เดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท
26

ขอมูลประกอบการพิจารณากําหนดอัตราเงินเดือนผูบริหารท่ีมิขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ช่ือ-สกุล ตําแหนง
เงินเดือน
ปจจุบัน

ระยะเวลาในการ
ดํารงตําแหนง

๑. ผูชวยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล รองอธิการบดี ๖๐,๕๒๐.- ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ –
๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐

๒. ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี  ไสยวรรณ คณบดี ๔๗,๐๙๐.- ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ –
๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

28



๒๗

จึงนํ าเสนอท่ีประชุมพิจารณาอัตราเงินของผูบริหารท่ี มิ ได เปนข าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงรองอธิการบดี และคณบดี2

มติท่ีประชุม อนุมัติอัตราเงินเดือนของผูบริหารท่ีมิไดเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตาม
เงินเดือนท่ีเคยไดรับอยู โดยผูชวยศาสตราจารยธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล ตําแหนงรองอธิการบดี4

ใหไดรับเงินเดือน ๖๐,๕๒๐ บาท และผูชวยศาสตราจารยอัญชลี  ไสยวรรณ ตําแหนงคณบดี ให
ไดรับเงินเดือน ๔๗,๐๙๐ บาท6

๓.๘ รายงานการสอบขอเท็จจริง  (ลับ)8

ในระเบียบวาระการประชุมนี้ อธิการบดีและผูเขารวมการประชุมไดออกจากหองประชุม คงมี
เฉพาะเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย  รักชาติ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และ10

นางสาววิลาสินี  สมอารยพงศ นิติกร ท่ีไดรับอนุญาตใหอยูในท่ีประชุม
รองศาสตราจารยทองหลอ  วงษอินทร ประธานคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงนําเสนอรายงาน12

การสอบขอเท็จจริง รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ ซึ่งนําเสนอเปนวาระลับ
ท่ีประชุมรวมพิจารณาเปนเวลาพอสมควร14

มติท่ีประชุม ใหดําเนินการตามมติท่ีประชุม (ตามรายงานการประชุมวาระลับ)
16

๓.๙ รายงานขอมูลการศึกษาเรื่องท่ีดินฯ  (ลับ)
ในระเบียบวาระการประชุมนี้ ฝายเลขานุการเชิญอธิการบดีมาเขาประชุม18

รองศาสตราจารยเปรื่อง  กิจรัตนภร ประธานคณะกรรมการศึกษาความเปนมาการใชท่ีดินวัด
พระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารและแนวทางการแกปญหาในอนาคต รายงานขอมูลการศึกษาความเปนมาการใช20

ท่ีดินวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารและแนวทางการแกไขปญหาในอนาคตตอท่ีประชุม รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ ซึ่งนําเสนอเปนวาระลับ22

มติท่ีประชุม ใหดําเนินการตามมติท่ีประชุม (ตามรายงานการประชุมวาระลับ)
24

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี26

28

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ
๕.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน  ประจําป ๒๕๕๘ วิทยาลัยนานาชาติ30

พระนคร (เอกสารแยกเลม)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามท่ีขอบังคับวิทยาลัยนานาชาติพระนคร วาดวยการ32

บริหารและการดําเนินงานวิทยาลัยนานาชาติพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดกําหนดในหมวด ๔ ขอ ๔๘ ความวา ทุก
รอบปงบประมาณใหวิทยาลัยฯ ทํารายงานประจําปโดยสรุป ระบุถึงกิจการท่ีไดทําไปแลว ความสัมฤทธิ์ผล34

อุปสรรคขัดของ และแนวทางท่ีจะแกไขหรือพัฒนาตอไป เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการอํานวยการวิทยาลัยภายใน



๒๘

๙๐ วัน นับแตวันสิ้นปงบประมาณ และใหอธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบนั้น ในการนี้
คณะกรรมการไดรับรายงานดังกลาวแลว อธิการบดีจึงขอนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายละเอียดดัง2

เอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ
มติท่ีประชุม รับทราบ4

๕.๒ รับทราบการใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร6

จํานวน ๖ หลักสูตร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงวาได8

พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  จํานวน ๖
หลักสูตรแลว  ดังนี้10

๑) การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  ฉบับป
พ.ศ. ๒๕๕๕12

๒) การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร  ฉบับป  พ.ศ. ๒๕๕๕
๓) การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ14

คอมพิวเตอร  ฉบับป  พ.ศ. ๒๕๕๖
๔) การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ16

อาหาร  ฉบับป  พ.ศ. ๒๕๕๖
๕) การปรับปรุงแกไขหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  ฉบับป  พ.ศ. ๒๕๕๕ ๖) การปรับปรุงแกไขหลักสูตร18

เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฉบับป  พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ
มติท่ีประชุม รับทราบ20

๕.๓ รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร22

สุขภาพ การดูแลและการจัดการสุขภาพผูสูงอายุ  (หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๙)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงวาได24

พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ การดูแลและ
การจัดการสุขภาพผูสูงอายุ  (หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๙) แลว ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม26

ตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ
มติท่ีประชุม รับทราบ28

๕.๔ รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร30

แอนิเมชันและมัลติมีเดีย  (หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๘)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงวาได32

พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรแอนิเมชันและ



๒๙

มัลติมีเดีย  (หลักสูตรใหม  พ.ศ. ๒๕๕๘) แลว ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระ
นี้ จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ2

มติท่ีประชุม รับทราบ
4

๕.๕ รายงานการรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร6

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๘/
๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐ8

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครตั้งแตภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ เปนตนไป นั้น  ขณะนี้  มีนักศึกษาจาก10

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรมารายงานตัวเพ่ิมอีก ๒ คน  รวมเปน ๙ คน  บัณฑิตวิทยาลัยไดจัด
ปฐมนิเทศและนักศึกษาไดเขาศึกษาในหลักสูตรเรียบรอยแลว จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ12

มติท่ีประชุม รับทราบ
14

๕.๖ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง การทดสอบระดับความสามารถดาน
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาใหมและนักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษา16

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดจัดทําประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง การทดสอบระดับความสามารถดานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาใหมและ18

นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษา เพ่ือใหบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีคุณภาพตามเกณฑท่ีกําหนดไว
ในขอบังคับวาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญา (ตอเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ20

๒๗.๑ ซึ่งไดกําหนดวานักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษานั้น ตองศึกษารายวิชาตางๆ ครบถวน และผานเกณฑอ่ืนๆ
ตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึง22

เสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ
มติท่ีประชุม รับทราบ24

๕.๗ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากอาจารยประจําพนวาระจากการเกษียณอายุราชการ26

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา ตามท่ีรองศาสตราจารยวิชัย  แหวนเพชร ไดปฏิบัติ
หนาท่ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา จนเกษียณอายุราชการในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙28

ทําใหพนจากตําแหนงกอนครบวาระนั้น ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวย คุณสมบัติ
หลักเกณฑ และวิธีเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ขอ ๑๐ วรรคสอง กําหนดวา “กรณีท่ี30

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหอธิการบดีประกาศใหผูรับเลือกใน
ลําดับตอไปเขาดํารงตําแหนงแทน” และตามประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย32

ประจําเม่ือวันพุธท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ ไดประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย
ประจํา โดยเรียงลําดับคะแนนตามเอกสารดังแนบ และผูท่ีไดคะแนนลําดับตอไปไดแก อาจารยชาติเมธี หงษา34



๓๐

ดังนั้น เพ่ืออนุวัติตามขอบังคับดังกลาว จึงเห็นควรใหอธิการบดีไดดําเนินการตามท่ีกําหนดในขอ ๑๐ แหง
ขอบังคับฯ ตอไปโดยทําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและแจงอาจารยชาติเมธี  หงษา ทราบตลอดจน2

เขารวมการประชุมครั้งตอไป จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ
มติท่ีประชุม รับทราบ4

๕.๘ รายงานการดําเนินงานคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการพัฒนานักศึกษาใหมี6

ศักยภาพในการสอบบรรจุเขารับราชการ
8

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเรียนเชิญนายผดุงชาติ  สุวรรณวงศ ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาแนวทางการพัฒนานักศึกษาใหมีศักยภาพในการสอบบรรจุเขารับราชการรายงานวา ตามท่ีสภา10

มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาแนวทางการพัฒนานักศึกษาใหมีศักยภาพในการสอบบรรจุเขารับราชการ เพ่ือทําหนาท่ีพิจารณา12

แนวทางดําเนินการเพ่ือชวยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครใหไดรับการพัฒนาดานความสามารถ
ท่ัวไป  ภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ  ตลอดจนมีความพรอมในการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุเขารับราชการตอไป14

ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ท่ี ๐๐๙/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๓ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น ในการนี้
คณะกรรมการฯไดดําเนินการแลว  และไดนําเสนอรายงานการดําเนินงานตามรายละเอียดในเอกสาร16

ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ
มติท่ีประชุม รับทราบ โดยใหจัดอบรมเฉพาะนักศึกษาท่ีมีความประสงคจะสอบบรรจุเขารับราชการ18

๕.๙ ขอเสนอแนะจากนายสมศักดิ์  สุโมตยกุล20

นายสมศักดิ์  สุโมตยกุล ใหขอเสนอแนะวา ในวาระท่ี ๔ เรื่องสืบเนื่องนั้น ควรจัดใหมีการ
ติดตามการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยดวย22

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานวา เนื่องดวยตามระเบียบสารบรรณ จะไมมีวาระท่ี ๔ เรื่องสืบเนื่อง
จึงขอบรรจุเรื่องการติดตามการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในวาระท่ี ๓ วาระเพ่ือพิจารณาแทน24

มติท่ีประชุม รับทราบโดยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจะประสานขอมูลจากนายสมศักดิ์  สุโมตยกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิตอไป26

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ28

๖.๑ การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงท่ีประชุมวา กําหนดการประชุมครั้งตอไปคือวันศุกรท่ี ๒๑30

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และฝายเลขานุการจะไดประสานเรื่องเวลาใหทราบตอไป
มติท่ีประชุม รับทราบ32

เลิกประชุมเวลา ๑๙.๓๐ น.34

36



๓๑

ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย  รักชาติ
นางลภัสรดา  นาคพริก2

ผูจดบันทึกการประชุม
4

อาจารยจุไร  วรศักดิ์โยธิน
ผูตรวจรายงานการประชุม6


